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รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 235–1/๒๕67 
วันพฤหัสบดี ที่  25  มกราคม  ๒๕67  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุม IT21  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) 
อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 
*********************************** 

ผู้มาประชุม 
1 ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัย                            ประธาน  
2 ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3 ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4 ศาสตราจารย์สำเริง  จักรใจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5 ศาสตราจารย์อลงกลด  แทนออมทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6 รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 7 นายชุมพล  เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8 นายนิพนธ์  ภิญโญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9 นายนพณัฏฐ์  หุตะเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

10 นายสาธิต  พุทธชัยยงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11 นายชยานนท์  กฤตยาเชวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12 นายธำรงค์  เจริญกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13 นายสลิล  โตทับเที่ยง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
14 นายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
15 นายสมัชชา  โพธิ์ถาวร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
16 ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส กรรมการสภามหาวิทยาลัย  รักษาราชการแทน  

อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย 
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  เพชรสงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์ฯ 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  ชัยเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช) 
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง) 
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดี) 
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21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
(คณบดีคณะบริหารธุรกิจ) 

22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชมุพร้อมญาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

23 อาจารย์ภาณุมาศ  สุยบางดำ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
(ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ) 

24 อาจารย์ประทีป  ทิพย์ประชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
25 อาจารย์อรุณรักษ์  ตันพานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์  สุจเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกิจ  ผินรบั กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์  ชีช้าง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขจร  ไชยรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
31 นางดรุณี  ลีนิน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
32 นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
ผู้ไม่มาประชุม - ไม่มี -  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม รองอธิการบดี 
  2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง รองอธิการบดี 
  3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ รองอธิการบดี 
  4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ รองอธิการบดี 
  5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี รองอธิการบดี 
  6 นางสาวนิภาวรรณ  นิ่มดวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  7 นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณณะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  8 นางสาวศิริวรรณ  ทิพรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  9 นายภานุวัฒน์  หนูนคง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
10 นายฟูเกียรติ  อมรทรัพย์ ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
11 นายสุชาติ  ศรีมาลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
12 นายอภิสิทธิ์  จำนงจิต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
ผู้เข้าร่วมชี้แจง 
 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีระศักดิ์ เพียรเจริญ   ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 2 อาจารย์ลมุล  เกยุรินทร์   ผู้ช่วยอธิการบดี 

 



๓ 
 

ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
  1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญ  ใหม่ด้วง ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย 
  2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ชัย  ชูพูล ผู้ช่วยอธิการบดี 
  3 รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยาภรณ์ อรมุต คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
  6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์  พุทธกาล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
  7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญฤทธิ์  โอมณี คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
  8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
  9 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช  ขำเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
12 อาจารย์ทวีศักดิ์  ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  และการจัดการ 
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ 
  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
16 ผู้ช่วยศาตราจารย์วิทยากร  ฤทธิมนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
17 อาจารย์สถาพร ขุนเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
18 นางสาววิลาวัณย์  คชกาญจน์ ผู้อำนวยการกองคลัง 
19 นางสาวศมล  ปัตตานี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
20 นางสาวชนิกา  พันธุ์กา นักวิชาการเงินและบัญชี 
21 นางสาวศิริวรรณ  วงศ์กูล นักวิชาการเงินและบัญชี 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น.  
 เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมาครบองค์ประชุม  ประธานได้เปิดการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ครั้งที่ 235 – 1/๒๕๖7  โดยดำเนินการตามระเบียบวาระ            
การประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้ง  

   ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า เมื่อวันที่ 18  มกราคม 2567  ได้รับเชิญจากสถาบันวิจัย
และพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ให้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผลักดันการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม และ
โครงการนิทรรศการผลงานวิจัย นวัตกรรม มทร.ศรีวิชัย และมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรด้านการวิจัย 
ประจำปี 2566 “เพชรศรีวิชัย” ณ ห้องประชุมศรีวิศว คณะวิศวกรรมศาสตร์  มทร.ศรีวิชัย  จังหวัดสงขลา โดยมี
ประเภทรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ 3 ประเภท ได้แก่ รางวัลเพชรศรีวิชัย รางวัลหน่วยงานบริหารจัดการงานวิจัย
ดีเด่น และรางวัลบุคคลต้นแบบแห่งปี ซึ่งในการจัดงานมีนิทรรศการหลายเรื่องที่น่าสนใจ มีผลงานวิจัยของนักวิจัยให้
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ชมและจำหน่าย ซึ่งต่อไปผลงานเหล่านี้ก็คงเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในแพลตฟอร์มออนไลน์ “JUNGHUU.COM” 
ต่อไป  

   ทั้งนี้ ในช่วงบ่ายได้บรรยายพิเศษให้ความรู้เรื่อง “เรือเยี่ยมสมุทร จุดเริ่มต้นของพาณิชย์นาวียุคใหม่” 
โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ
และร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าว จากนั้นได้รับฟังรายงานความก้าวหน้าของหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เรือ  โดยในการบรรยายพิเศษ ไม่ใช่เกี่ยวกับเฉพาะเรื่องเครื่องกลเรืออย่างเดียว แต่จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางด้าน
การค้าขายกับต่างประเทศ เรื่องการที่จะมีการส่งเสริมพาณิชย์นาวีอย่างไรบ้าง ซึ่ง ในการบรรยายในวันดังกล่าว มี
เพียงนักศึกษาที่มารับฟัง เพราะฉะนั้น เรื่องนี้มหาวิทยาลัยฯ อาจจะต้องตระหนักว่าอันที่จริงคณาจารย์ควรจะมารับ
ฟังด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ที่อยู่ในสายการบริหารธุรกิจ เพราะว่ามีความเกี่ยวข้องกับพาณิชย์นาวีเหมือนกัน 
ส่วนทางวิศวกรรมก็จะเกี่ยวกับทางเครื่องกลเรือ นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงเรื่องของโครงการ Land Bridge ที่
รัฐบาลมีการวางแผนก่อสร้างระหว่างชุมพร - ระนอง ด้วย โดยในการบรรยายพิเศษในวันนั้นก็ได้ให้ข้อมูลอย่างเต็มที่  
ซึ่งเรื่องนี้น่าที่จะทำให้รัฐบาลรับฟังข้อคิดเห็นมากขึ้น ไม่ใช่ว่าจะมีเป้าหมายเฉพาะเกี่ยวกับชุมพร - ระนอง เพียง
อย่างเดียว ยังมีทางเลือกทางอ่ืนอีก ซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯ ก็ได้มีมติในเรื่องนี้ไปแล้ว เมื่อคราวประชุมสภา
มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 233 - 11/๒566  ให้มหาวิทยาลัยฯ มีการเคลื่อนไหวในเรื่องดังกล่าว เพ่ือที่จะให้รัฐบาล
ได้รับทราบ ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะฟังหรือไม่ก็ตาม แต่ก็ต้องลองดำเนินการดู และ ณ ปัจจุบันก็ได้มีข่าวที่ออกมาเกี่ยวกับ
เรื่องทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 44 หรือที่เรียกกันว่า ถนนเซาท์เทิร์น ที่ควรจะนำหยิบยกมาใช้ในการที่จะทำเป็น
โครงการใหม่ โดยที่เรื่องนี้ก็มีการกล่าวถึงมากขึ้นเรื่อย ๆ เป็นเรื่องซึ่งควรจะสานต่อให้ชัดเจน  ทั้งนี้เรื่องการบรรยาย
พิเศษ หากมีโอกาสที่ราชบัณฑิตเดินทางมาภาคใต้ อาจจะมีโอกาสได้เชิญราชบัณฑิตมาบรรยายให้คณะที่เกี่ยวข้อง
ได้รับฟัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์กับทางสถาปัตยกรรมศาสตร์หรือทางศิลปศาสตร์   

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ   

1.2   เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้ง 
 1.2.1  รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เดือนมกราคม  2567  

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ เปิด VTR 
ประมวลข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือนมกราคม 2567 ทางด้านการศึกษา ด้านการสร้าง
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

  -  ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2567  ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำทีมคณะผู้บริหาร อาจารย์ลมุล เกยุรินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ   
ทองหนูนุ้ย ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สัตวแพทย์หญิงเมธาสุ จันทร์รอด รองคณบดี
คณะสัตวแพทยศาสตร์  และอาจารย์ณัฐชา สาระมาศ อาจารย์สังกัดวิทยาลัยรัตภูมิ เข้าพบทีมคณะผู้บริหาร 
Universiti Malaysia Terengganu และ Uniersiti Malaysia Kelantan ซึ่งการเข้าพบปะหารือในครั้งนี้  เน้นการ
สร้างความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา Student Mobility (Student Camp: 
Academic, Acculturation, Sport) รวมถึงการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถดำเนินการร่วมกันได้ และในวันที่ 10 
มกราคม 2567 ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง มทร. ศรีวิชัย และ Universiti Malaysia Kelantan 
เพ่ือสร้างความร่วมมือในอนาคตต่อไป 
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  -  ระหว่างวันที่ 15 -19 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดงาน
นิทรรศการวิชาการออนไลน์ Virtual Exhibition ศรีวิชัยแฟร์ 2024 (ครั้งที่ 3) โดยในวันที่ 15 มกราคม 2567  
ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
คณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการวิชาการออนไลน์ศรีวิชัยแฟร์ 2024 ผ่านระบบออนไลน์ 

  -  เมื่อวันที่  18 มกราคม 2567  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดโครงการ
นิทรรศการผลงานวิจัย นวัตกรรม มทร.ศรีวิชัย และยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2566 “เพชรศรีวิชัย” 
โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส รักษาราชการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหารเข้าร่วม
โครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานด้านวิจัยและยังให้ความสำคัญแก่บุคลากรที่มีศักยภาพและ
ความสามารถ จนนำมาสู่การจัดงานมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย  จังหวัด
สงขลา 

 -   เมื่อวันที่  22 มกราคม 2567  ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน รองอธิการบดี รับมอบ
ทุนการศึกษาจาก บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด สนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา จำนวน   
20 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) มอบโดยคุณพิชัย อนวัชพันธ์ 
ผู้จัดการศูนย์เศรษฐพัฒน์ และคุณนารี  บุญสงค์ ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายกิจการสัมพันธ์ ณ สำนักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย 
จังหวัดสงขลา 

  -  เมื่อวันที่  23 มกราคม 2567  ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  และผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน รองอธิการบดี  กล่าวต้อนรับและ
กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีนายไพเจน มากสุวรรณ์ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดท่าเทียบเรือ “สองเล”  บรรยากาศภายในงานมีการ
จุดประทัด 4,999 นัด เพ่ือความเป็นสิริมงคล และมีการร่วมกันระบายสีป้ายท่าเทียบเรือ และภายในงานยังมีการ
จัดนิทรรศการชมภาพต่าง ๆ ณ หน้าท่า ติดกับแนวเขตด้านหน้าที่ดินราชพัสดุแปลงเช่าขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสงขลา  

  -  มหาวิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับ 
  1. เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกอบด้วย  3 หน่วยงาน 

ได้รับประกาศเกียรติคุณ  โดยตัวแทนหน่วยงาน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส  คณบดีคณะ
บริหารธุรกิจ  ได้รับประกาศเกียรติคุณชั้น 3  นางดาวดล สวัสดิลานนท์  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี  รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ได้รับประกาศเกียรติคุณชั้นสามัญ โดยเข้ารับ
พระราชทานประกาศเกียรติคุณ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

  2. เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2567  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย
นางสาวภัทรศรา ศรีรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่  2 หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาศิลปกรรมและออกแบบคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีอาจารย์รื่นฤทัย รอดสุวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า   
สิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ วังศุโขทัย  เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือก เข้ารับทุนการศึกษาทางด้านศิลปะ  
ทั้งนี้ นางสาวภัทรศรา ศรีรัตน์ ได้รับการคัดเลือกเป็นอันดับ 1 ของผู้ได้รับพิจารณาจากนักศึกษาทั่วประเทศ   

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 
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1.2.2  การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2567 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า เมื่อวันที่  23 

มกราคม 2567  ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2567 ณ หอประชุม    
คอซู้เจียง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยในการ
ประชุม ครม.สัญจร มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี วงเงินทั้งสิ้นกว่า 797 ล้านบาท ซึ่งมีโครงการ
ของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการอนุมัติในกรอบวงเงินนี้ด้วย คือ โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ฟ้ืนฟูพะยูนและสัตว์
ทะเลหายากจังหวัดตรัง ระยะที่ 2 วงเงิน 45,000,000 บาท (สี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งนายสลิล โตทับเที่ยง 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เป็นบุคคลสำคัญที่ช่วย
ผลักดันในการเสนอโครงการดังกล่าว ในส่วนที่เป็นข้อเสนอของภาคเอกชน จังหวัดตรังก็เสนอโดยทางคณะกรรมการ
ร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตรัง (กรอ.จังหวัดตรัง) โดยโครงการดังกล่าวก็
ได้รับความเห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรี ทางมหาวิทยาลัยฯ ก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนประสานไปยังสำนัก
งบประมาณ ซึ่งได้รับทราบว่าเป็นการใช้งบกลางของนายกรัฐมนตรี โดยจังหวัดตรังก็จะดำเนินการในเรื่องของการส่ง
เอกสารรายละเอียดทั้งหมดไปยังกระทรวงมหาดไทยต้นสังกัดต่อไป ทั้งนี้ ในการดำเนินการต่อไป มหาวิทยาลัยฯ ก็
จะรับประสานงานต่อ โดยคาดว่าโครงการดังกล่าวจะมาเติมเต็มในส่วนของศูนย์อนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเล 
โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง (Trang aquarium) ดังนั้น เมื่อได้งบประมาณในเฟสที่ 2 มา คาดว่าจะ
ทำให้ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง (Trang aquarium) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสมบูรณ์แบบมากข้ึน ส่วนใน
การดำเนินการต่อในเรื่องของแบบ เรื่องของเอกสารทั้งหมด ก็จะได้ประสานให้รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง
และทีมงาน ได้ดำเนินการในเรื่องของการเขียนแบบ เพ่ือที่จะเร่งดำเนินการให้ทนัต่อไป  

 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. เป็นเรื่องที่ต้องแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัย ที่จะได้รับงบประมาณเพ่ิมในเฟสที่ 2 อีก จำนวน
45,000,000 บาท ในการที่จะดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ฟ้ืนฟูพะยูนและสัตว์ทะเลหายากจังหวัด
ตรัง ฉะนั้นเมื่อได้รับงบประมาณมาแล้ว ก็ต้องดำเนินการให้เกิดผล เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมให้ได้ และการ
ดำเนินการเป็นเช่นใดแล้วก็ต้องมีการายงานให้ทางจังหวัดตรังได้รับทราบ และรายงานให้กับทางรัฐบาลได้รับทราบ
ด้วย และที่สำคัญควรมีการประชาสัมพันธ์ มีการรายงานความก้าวหน้า เกิดผลอะไรกับจังหวัดบ้าง  ส่งเสริมเรื่องการ
ท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องวิชาการอย่างไร มี Publications อะไรออกมาบ้าง ทั้ งหมดล้วนเป็นเรื่องที่สำคัญที่
มหาวิทยาลัยฯ จะต้องดำเนินการ  

  2. เป็นที่ทราบกันดีว่ามหาวิทยาลัยฯ มีกิจกรรมในเรื่องอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก มาเป็นระยะเวลา
ยาวนานอย่างต่อเนื่อง แต่ในเชิงวิชาการไม่ค่อยเห็นเป็นรูปธรรม ฉะนั้น สิ่งแรกที่ควรจะทำได้ง่าย ๆ ก็คือ การจัด
ประชุมวิชาการ โดยอาจจะจัดปีละครั้ง โดยจะจัดประชุมแบบเล็กหรือใหญ่ไม่สำคัญ แต่ขอให้เริ่มดำเนินการ ซึ่งหาก 
มีการจัดประชุมวิชาการ ก็อาจจะเชิญนักวิชาการจากสถาบันอ่ืนมาร่วมด้วย เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ มอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ  

 1.2.3  ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ชายแดนไทย  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบเรื่องของความร่วมมือ

กับมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ชายแดนไทย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย ได้แก่ Universiti Malaysia Perlis,  
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Uniersiti Teknologi Mara, Universiti Malaysia Kelantan  และ Universiti Malaysia Terengganu โดยได้
ข้อสรุปจากการเดินทางไปยัง 4 มหาวิทยาลัยดังกล่าว ก็จะมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษา คือ 
การจัดกิจกรรมร่วมกันในลักษณะของ Academic and Cultural Camp โดยจะมีนักศึกษาเข้าร่วมประมาณแคมป์ละ 
40 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ประมาณ 10 คน และเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในมาเลเซีย 
ประมาณ 30 คน ต่อแคมป์ ทั้งนี้  Universiti Malaysia Kelantan  เป็นมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการ
เป็นผู้ประกอบการ และเรื่อง Accounting ซึ่งในปีนี้ทาง Universiti Malaysia Kelantan ก็จะรับเป็นเจ้าภาพ ส่วน
ในเรื่องของสมาร์ทฟาร์ม วิทยาลัยรัตภูมิ จะเป็นเจ้าภาพโดยจะมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซียมา
เข้าร่วม ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก็จะมีทั้งประมง เกษตร สัตวแพทย์เข้าไปร่วม ส่วนทางด้าน Engineering ได้ทำร่วมกับ 
Universiti Malaysia Perlis ซึ่ง Universiti Malaysia Perlis จะเป็นเจ้าภาพจัดงานวิชาการ มหาวิทยาลัยฯ ก็จะได้
ไปเข้าร่วมในช่วงเวลาที่มีการประชุมวิชาการพอดี ทางด้านสัตวแพทย์และสัตวศาสตร์ ก็จะได้ดำเนินการร่วมกับ 
Universiti Malaysia Kelantan  และทางด้านประมงก็จะร่วมกับ Universiti Malaysia Terengganu  โดยเฉพาะ
ในเรื่องของบัณฑิตศึกษา Universiti Malaysia น่าสนใจมาก เพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเชื่อมโยงกับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศค่อนข้างมาก ซึ่งในโครงการต่าง ๆ ก็จะได้สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาได้เข้าร่วม 
ซึ่งจะทำให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ และของประเทศมาเลเซีย ได้  Visiting ด้วยกัน มีการจัดการเรียนการสอน
รว่มกันในอนาคต ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวก็เป็นการใช้ต้นทุนที่ไม่มากนัก   

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ  

๑.3 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้ง 
   - ไม่มี - 

๑.๔   เรื่องที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง 
1.4.1   ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย แจ้ง   

  ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวถึงเรื่องที่เป็น
ประโยชน์ โดยเฉพาะสำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือผู้บริหารยุคใหม่ คือเรื่องแนวคิดหรือแนวปฏิบัติของ
สังคมโลกทางด้านวิชาการในยุคหลังโควิด-19 ซึ่งเป็นแนวคิดและแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอนที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยที่จะกล่าวถึงนั้น เป็นแนวคิดของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ทีม่ีเป้าหมายจะสร้างนักวิทยาศาสตร์ระดับ
โลก โดยใช้สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็น Hub  ทั้งนี้ การเสนอแนวคิดนี้ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ สืบเนื่องมาจากในระหว่าง
วันที่ 7-11  มกราคม 2567 ที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ และทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก ค.ศ. 
2024 ณ หอประชุมของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งเป็นการให้คนเก่งทั่วโลกมาเพ่ือเข้า
แคมป์ และเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการเรียนการสอน ณ Singapore University of Technology & 
Design ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นในเรื่องการออกแบบ สิ่งที่น่าชื่นชมในโครงการนี้คือ รัฐบาลเป็นผู้สนับสนุน
งบประมาณให้ ปีละ 280-300 ทุน เชิญเยาวชนที่เป็นนักเรียนทั่วโลกให้มาเสนอโครงการและมาแสดงความโดด
เด่น ว่ามีความสนใจจะทำอะไร จะเรียนอะไร โดยให้นักวิทยาศาสตร์ระดับโลกมาเป็นกรรมการเพ่ือคัดเลือกในแต่ละ
สาย และรัฐบาลก็ให้ทุนการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาในสาธารณรัฐสิงคโปร์ หรือหากไมส่ามารถไปในระดับโลกได้ ก็
จะให้ไปเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยฯ อ่ืนที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยในการจัดประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชน
โลก มีนักวิชาการที่มาบรรยายหลายท่าน ดังนั้น แม้ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะเน้นทางด้าน
เทคโนโลยี แต่ก็สามารถนำแนวคิดและแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงไปมาปรับใช้ได้  ซึ่ง
แนวคิดหรือแนวปฏิบัติของสังคมโลกทางด้านวิชาการในยุคหลังโควิด-19  นั้น มหาวิทยาลัยในประเทศไทยทั้งหมด 
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หรือรัฐบาล โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หากมี
แนวคิดเช่นนี้ก็จะเป็นประโยชน์ โดยมหาวิทยาลัยฯ ควรจะสร้างความโดดเด่นทางด้านนวัตกรรม แต่การจะสร้างความ
โดดเด่นได้นั้น จะต้องดำเนินการให้ไปถึงระดับโลก แต่หากทำเพียงภายในมหาวิทยาลัยฯ สักหนึ่งเรื่องที่โดดเด่นไป
ทั่วโลกได้ ฉะนั้น หากมหาวิทยาลัยฯ หาแนวคิดที่จะดำเนินการและหาพันธมิตรในประเทศไทยเพ่ือความโดดเด่น   
ในเรื่องนั้นร่วมกัน อย่างเช่นเรื่อง FinTech  ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ อาจจะไปสร้างความเชื่อมโยงกับสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
หรือหากเป็นในประเทศไทย ก็ร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะเป็น Pilot Project ที่ควร
ดำเนินการ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

1.4.2  นายชุมพล  เที่ยงธรรม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง 
 นายชุมพล  เที่ยงธรรม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา 

ตนได้รับเชิญจากหอการค้าเยอรมัน - ไทย  และได้มีการพูดคุยกับประธานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเยอรมัน 
ในเรื่องทีจ่ะต้องมาร่วมมือกับประเทศไทยต่อไปในหลาย ๆ เรื่อง โดยเฉพาะทีเ่กี่ยวข้องกับทางด้านการศึกษา  

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

1.4.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  ชัยเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร แจ้ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  ชัยเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร รอง

อธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้กล่าวขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่มาเยือนวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) และมีกรรมการบางส่วนที่จะเข้าร่วมเป็นเกียรติในในพิธีเปิดและเยี่ยมชมงาน “ทุ่งใหญ่
เกษตรแฟร์ 2567”  ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2567 โดยภายในงานจะมีทั้งการ
แสดงมหกรรมสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรม  การจัดแสดงนานาพรรณไม้ อาหาร และสินค้า การประกวด
แข่งขัน นิทรรศการ มุมถ่ายรูป การแสดงสดทุกค่ำคืน นอกจากนี้ยังมีการแสดงนิทรรศการทางวิชาการ การประชุม
เชิงปฏิบัติการและฝึกอบรม ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงานเกษตรจังหวัด
นครศรีธรรมราช และมีหน่วยงานในส่วนของสำนักงานเกษตรมาร่วมอีกหลายหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวกับเรื่อง
ประมง เรื่องทางด้านพืช ทางด้านสัตว์ ก็จะมาร่วมแสดงนิทรรศการภายในงาน และที่สำคัญจะมีการจัดงาน Field 
Day เป็นงานเริ่มต้นผลิตผลใหม่โดยเน้นไปที่ปาล์มน้ำมัน ซ่ึงถือว่าในปัจจุบันนี้ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจอย่าง
หนึ่งและมีการปลูกกันมากในภาคใต้ โดยมีผลตอบแทนในเรื่องของราคาอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 6 บาทกว่า ซึ่งก็
จะทำปาล์มน้ำมันแบบครบวงจร ตั้งแต่การวางแผนการปลูก การขุดหลุมปลูก และการเก็บเกี่ยวผลผลิต และในส่วน
ของมหาวิทยาลัยฯ โดยคณะต่าง ๆ ที่อยู่ในวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทั้งพ้ืนทีข่นอม พ้ืนทีไ่สใหญ่ พ้ืนทีทุ่่งใหญ่ ก็จะ
มาร่วมจัดนิทรรศการ ซึ่งจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 26 มกราคม  2567 โดยในวันดังกล่าวประธานจะได้มอบรางวัล
เพ่ือเป็นเกียรติให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ทั้งปาล์มน้ำมัน กล้วยหอมดิบ กล้วยน้ำว้า
ดิบ มะพร้าวแกง และมะพร้าวน้ำหอม โดยในส่วนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ก็จะมีการประกวดกิจกรรมในเรื่อง
ของวัวชน นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอีกมากมาย ทั้งเรื่องของการปลูกทุเรียนมืออาชีพเรื่องของการผลิตแพะแบบครบ
วงจร เรื่องของการตัดแต่งซากโคเพ่ือเพ่ิมมูลค่า โดยในการจัดงานจะเน้นเรื่องของเกษตรและอาหารเพื่ออนาคต เรื่อง
ของนวัตกรรม เรื่องของสุขภาพ โดยได้มีการร่วมมือกับสมาพันธ์แพทย์แผนไทยภาคใต้ ที่ได้นำคาราวานประมาณ 
40 กว่าบูธมาจัดในงาน นอกจากนี้ยังเห็นถึงความสำคัญของเรื่องสมุนไพร เพราะในการจัดงานครั้งนี้อาจจะเป็น
จุดเริ่มต้นในการที่จะหาภาคีเครือข่ายในเรื่องสมุนไพร และเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ
คณะอุตสาหกรรมเกษตรด้วย  



๙ 
 

  การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าเรื่องสวนสมุนไพร เป็นเรื่องสำคัญใน
ภายภาคหน้า ในการเริ่มดำเนินการ มหาวิทยาลัยฯ อาจจะไปศึกษาดูงานของอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม ที่มีพ้ืนที่สวนสมุนไพร กว่า 140 ไร่ เพ่ือเป็นหลักการในการเริ่มต้น 
และการจัดงาน “ทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์ 2567” เป็นการที่มหาวิทยาลัยฯ จะได้ได้แสดงสวนสมุนไพรต่าง ๆ จะทำให้
เกิดมูลค่าเพ่ิมขึ้นได้มาก  

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ   

1.4.4  นายชยานนท์  กฤตยาเชวง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง 
นายชยานนท์  กฤตยาเชวง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวเสนอเรื่องเชิงวิชาการ 

สืบเนื่องจากได้มีการประชุมสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ซึ่งตนเป็นอุปนายกสมาคมอยู่ด้วย โดยในการประชุมได้
หารือในเรื่องของการพยายามผลักดันเรื่อง GMO ในระยะเวลา 1-2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อปลายเดือนธันวาคม 2566 
ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมกับกรรมาธิการวุฒิสภา โดยได้เสนอเรื่องการแก้ไขเรื่องพืช GMO ว่าทำอย่างไรให้ผลผลิต
ทางพืชไร่ พืชเศรษฐกิจ หรือพืชที่เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์มีผลผลิตที่สูงขึ้น รวมทั้งเรื่องของการต้านทานโรคหรือ
ความแล้งต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็รับ
ในหลักการ แต่ทั้งนี้ทุกหน่วยงานก็ยังคงเป็นกังวลเรื่ององค์กร NGO ที่อาจจะต่อต้านการบริโภคอาหารที่เป็นการ  
ตัดต่อพันธุกรรมหรือ GMO  ทั้งนี้จากการประชุมสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยครั้งล่าสุด ได้มีการสรุปกันว่าจะไม่
กล่าวถึงคำว่า GMO แล้ว แต่จะศึกษาในเรื่องของการปรับปรุงพันธุกรรม (Gene Editing) ซึ่งเรื่องนี้ต้องขอความ
อนุเคราะห์ให้คณะเกษตรศาสตร์หรือคณาจารย์ทางฝ่ายวิจัยได้ลองศึกษาเรื่องนี้ เพราะว่าเรื่องของ Gene Editing 
จะต่างกับ GMO เพราะ GMO เป็นการตัดแต่ง แต่ Gene Editing คือการตัดแต่ง Gene ภายในตัวพืชเดิม ไม่มีการ
นำเซลล์จากพืชอ่ืนมาใส่ ดังนั้นเรื่องความปลอดภัยต่าง ๆ ก็ไม่น่าเป็นกังวล เพราะปัจจุบันในวงการเกษตรทั่วโลกก็มี
การยอมรับในเรื่อง Gene Editing มากขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นการทำให้พันธุ์พืชเดิมมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือ
ตามที่จะปรับปรุงให้เป็นอย่างไร จึงเป็นที่มาของข้อสรุปว่าสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยกำลังผลักดันเรื่องนี้อยู่ ทาง
กรมวิชาการเกษตรก็น่าจะรับหลักการที่จะดำเนินการเรื่องนี้ ตอนนี้อยู่ระหว่างการศึกษาว่าภายใต้พระราชบัญญัติ
พันธุ์พืชและพระราชบัญญัติกักพืช จะมีช่องว่างตรงไหนที่จะเพ่ิมในเรื่องนี้เข้าไปได้ เพราะว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้อง
ระวัง ทั้งนี้ก็สอดคล้องกับที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีนโยบาย ที่ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะผลักดันเรื่องการปลูกถั่วเหลืองในภาคเหนือ ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงว่าจะต้องมี
การพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเรื่อง GMO ใหม่ ซึ่งก็จะกลายเป็นจังหวะที่จะสามารถผลักดันเรื่อง Gene Editing 
เข้าไปได้อย่างไร เพื่อให้เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายไม่ต้องกังวล และในเรื่องขององค์กร NGO ก็จะได้ไม่ต้องมีข้อกังวลมากนัก 
ฉะนั้นหากมหาวิทยาลัยฯ มีคณาจารย์หรือนักวิจัยทางด้านนี้ ก็ควรจะลองศึกษาเรื่องนี้ ซึ่งก็จะเป็นผลงานทาง
วิชาการอีกประเด็นที่น่าสนใจ 

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒     เรื่อง รับรองรายงานการประชุม   
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 234 – 12/๒๕66       

วันพฤหัสบดี ที่  21  ธันวาคม  2566 ณ ห้องประชุมชลาทัศน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 



๑๐ 
 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ครั้งที่ 234 – 12/๒๕66  วันพฤหัสบดี ที่  21  ธันวาคม  2566 ณ ห้อง
ประชุมชลาทัศน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 
และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings  โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

  -  ปรับแก้ข้อความ ในหน้า 9 วาระที่ 1.4.3  นายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง 

  ปรับแก้ข้อความ ดังนี้ 
  เรื่องการสร้างขวัญกำลังใจ  มีข้อเสนออยู่ 4 ประการ ได้แก่ 
  1. เรื่องของอาจารย์ที่มีการสอนทั้งระดับปริญญาตรีต่อเนื่องประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) เรื่องของงานวิจัยท่ีดำเนินการน้อยลงและต้องการหารือในเรื่องการสร้าง Career Path ให้ดีอย่างไร  
  2. เรื่องของสวัสดิการ ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย การรักษาพยาบาล  
  3. เรื่องของความสัมพันธ์ของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  ซึ่งอาจจะต้องมีการทำ

กิจกรรมอะไรที่เป็นการกระชับมิตร เช่น การแข่งกีฬา  การสังสรรค์เป็นการภายในให้บ่อยข้ึน  
  4. การสื่อสารออนไลน์ การส่งเอกสารต่าง ๆ ซึ่งในทางปฏิบัติในหลายหน่วยงานอาจจะเข้าใจไม่

ตรงกัน บุคลากรจึงต้องการให้มหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีการอบรมหรือสัมมนาให้ผู้ที่เป็นผู้นำหน่วยธุรการ และให้
ไปถ่ายทอดให้เข้าใจตรงกัน 

  เรื่องการประสานงานกับจังหวัด  
  เรื่องการเสริมงานกับหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะกับจังหวัดสงขลา คณะกรรมการประเมินฯ 

ได้มีโอกาสเข้าพบนายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เม่ือวันที่ 19  ธันวาคม 2566 ที่
ผ่านมา ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่าจังหวัดสงขลาจะจัดกิจกรรมว่ายน้ำข้ามทะเลสาบสงขลา 
(Singora Lake Swim 2024) ในเดือนมีนาคม 2567 ซึ่งคาดว่าจะมีผู้มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และการ
แข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 33 ในช่วงเดือนธันวาคม 2568  ซึ่งกรุงเทพฯ ชลบุรี สงขลา จะเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขัน ฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ ควรจะสนับสนุนในเรื่องของอาสาสมัคร  ที่จะเป็นไกด์สื่อสารกับผู้มาเยือน ซึ่ง
มหาวิทยาลัยฯ ก็มีคณาจารย์ที่มีศักยภาพ และมีบุคลิกภาพเหมาะสมที่จะทำงานนี้ให้สำเร็จได้ และงานที่จัดขึ้นนี้ 
หากมหาวิทยาลัยฯ เข้าไปช่วยสนับสนุน ก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักและเป็นการ
เผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยฯ  นอกจากนี้ยังควรให้นักศึกษามีส่วนเป็นอาสาสมัครในการเข้าร่วม ทั้ง 2 
กิจกรรม เพราะจะเป็นโอกาสที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ได้สื่อสารภาษาอังกฤษด้วย    

 ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
3.1  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน ๆ 
 - ไม่มี - 

3.2  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน และแนวทางการจัดหารายได้ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
พ.ศ. 2566 - 2570  

 ความเป็นมา 
    ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 224-2/2566 เมื่อ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน และแนวทางการจัดหารายได้ วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2566-2570 และมอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ 
นั้น  มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นให้วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ พ้ืนที่



๑๑ 
 

ไสใหญ่ และพ้ืนที่ขนอม ดำเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินและจัดหารายได้ตามศักยภาพ และบริบทของพ้ืนที่ที่มุ่ง
ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับสภาวการณ์ด้านการบริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ในปัจจุบัน 
และเพ่ือสร้างความเชื่อมโยงและสนับสนุนกับภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย และเพ่ิมรายได้ของพ้ืนที่ ในทุกมิต ิ 

   ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการ
ดำเนินงาน และแนวทางการจัดหารายได้ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2566 – 2570 และเห็นสมควรเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบ  

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดทราบ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ชี้แจงท่ีประชุมฯ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน  รองอธิการบดี ได้รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบว่ารายงานผลการ

ดำเนินงานตามแผนการจัดหารายได้ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2566 ที่ได้เสนอแผนฯ ต่อสภา
มหาวิทยาลัยฯ ไปแล้ว โดยในแผนการดำเนินงานทั้งหมด พ้ืนที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทั้ง 3 พ้ืนที่ ได้แก่ พ้ืนที่     
ทุ่งใหญ่ 2,500 ไร่ พ้ืนที่ไสใหญ่ 552 ไร่ และพ้ืนที่ขนอม 572 ไร่ รวมทั้งหมด 3,624 ไร่ ซึ่งทั้ง 3 พ้ืนที่มีลักษณะ
ที่ต่างกันในแง่ของตัวสิทธิในที่ดิน จึงทำให้มีการดำเนินการและการขับเคลื่อนที่แตกต่างกันออกไป ในกิจกรรม
ทั้งหมดที่คณะและวิทยาเขตดำเนินการอยู่ในพ้ืนที่นครศรีธรรมราช ภายใต้ 5 กิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้  ได้แก่ 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเช่า ดอกเบี้ยเงินฝาก งานฟาร์ม และหอพักนักศึกษา ซึ่งในส่วนของกิจกรรมงานฟาร์ม 
และหอพักนักศึกษา เป็นลักษณะของการบริการ  

 1. พื้นที่ทุ่งใหญ่ ที่มีพ้ืนที่จำนวนมากที่สุด เป็นพ้ืนที่ที่ขอใช้จากกรมป่าไม้ เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา
และวิจัยทางวิชาการเป็นหลัก มีรายได้ในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 25,480,176.40 บาท โดยได้ดำเนิน
กิจกรรม/โครงการที่ผลักดันเพ่ือก่อให้เกิดรายได้ในปีงบประมาณ 2566 ดังนี้ 

    1.1 ลดพ้ืนที่ปลูกยางพาราและพ้ืนที่ป่าไม้กระถินเทพา โดยปลูกปาล์มน้ำมันทดแทนยางพารา 
(5,500 ต้น) จำนวน 270 ไร่ ดำเนินการโดยคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 1,170 ต้น และสำนักงานวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช จำนวน 4,330 ต้น 

    1.2 โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทมิตรเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ในการผลิตสุกรขุน 1 รุ่น 
จำนวน 303 ตัว ได้รับค่าตอบแทนตัวละ 300 บาท โดยมีนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ เข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จำนวน 120 คน 

    1.3 การปรับปรุงระเบียบและโครงสร้างที่เอ้ือต่อการแข่งขันทางธุรกิจ ได้แก่ การบริหารภายใต้
หน่วยงานเดียวกันในเรื่องการจัดหารายได้ และการมอบอำนาจให้รองวิทยาเขตนครศรีธรรมราช บริหารทรัพย์สิน
ภายใต้สัญญาไม่เกิน 3 ปี  

 2.  พื้นที่ไสใหญ่ เป็นพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยฯ บริหารได้อย่างคล่องตัวที่สุดในเชิงของการบริหาร
จัดการเพ่ือก่อให้เกิดรายได้ เป็นพ้ืนที่ของกรมธนารักษ์ ที่ราชพัสดุ วัตถุประสงค์ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยเฉพาะ  มีรายได้ในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3,929,057.53 บาท  โดยได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการที่
ผลักดันเพ่ือก่อให้เกิดรายได้ในปีงบประมาณ 2566 เป็นกิจกรรมเดิม ๆ ที่ดำเนินการอยู่ ได้แก่ 

    2.1 การให้ เช่าพ้ืนที่ซึ่ งเป็นรายได้หลัก ได้แก่  ปั๊มน้ำมัน PT ร้านสะดวกซื้อ 7-11 ร้าน Café 
Amazon และอ่ืน ๆ อาทิ ห้องประชุม การให้เช่าพ้ืนที่ติดตั้งตู้ ATM ศูนย์อาหาร เป็นต้น  
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    2.2 การปรับปรุงพัฒนาหอพักนักศึกษา ซึ่งตอนนี้ได้เพ่ิมมาได้อีก 1 หอพัก เป็นการบริการนักศึกษา
เป็นหลัก ตรงนี้บริหารเพ่ือที่จะให้เกิดความสมบูรณ์แบบที่สุด เพ่ือสร้างความประทับใจให้กับนักศึกษา  

    2.3 โครงการงานฟาร์มพืช อาทิ ปาล์มน้ำมัน ไม้ผลต่างๆ ยางพารา ที่เป็นของคณะเกษตรศาสตร์ ที่
ส่วนหนึ่งก็จะเป็นพ้ืนที่ของคณะเกษตรศาสตร์ที่คณะเองบริหารจัดการอยู่ ส่วนหนึ่งก็จะเป็นพ้ืนที่ที่วิทยาเขต
นครศรีธรรมราชบริหารจัดการอยู่  

    2.4 โครงการงานฟาร์มสัตว์  อาทิ ลูกสุกร  สุกรขุน การผลิตสัตว์เคี้ยวเอ้ือง การผลิตสัตว์ปีก ที่กำลัง
เกิดขึ้นเป็นสมาร์ทฟาร์ม ซึ่งตรงนี้เหลือขั้นตอนสุดท้ายก็คือเรื่องของการทำรั้ว และการทำระบบป้องกันทางชีวภาพ 
(Biosecurity) ก็จะเป็นโรงเรือนอัจฉริยะที่สามารถท่ีจะสร้างรายได้ได้ อยู่ในการดูแลของคณะเกษตรศาสตร์ คาดว่าอีก
ประมาณ 2 เดือนจะแล้วเสร็จ สามารถใช้ในการฝึกทักษะและสร้างรายได้ให้กับคณะเกษตรศาสตร์ได้  

   2.5 โครงการบริการแพทย์แผนไทย โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่บริการให้กับหน่วยงาน
ภายนอก สอดคล้องกับนโยบายในเรื่องของสุขภาพและเรื่องของแพทย์แผนไทย 

   2.6 ดอกเบี้ยเงินฝาก   
 ฉะนั้นปัจจุบันนี้ในเรื่องของการบริหารจัดการต่าง ๆ ในเชิงพ้ืนที่ ค่อนข้างจะมีความคล่องตัวขึ้น 

รายได้ทั้งหมดในปีงบประมาณ 2566 จาก 9 กิจกรรมทั้งของวิทยาเขตและคณะที่เกิดขึ้นจากการบริหารพื้นที่ และ
การฝึกทักษะนักศึกษาอยู่ประมาณ 29,000,000 บาท ซึ่งการเพ่ิมรายได้ต่าง ๆ ก็คงจะมาจาก 9 กิจกรรมนี้ 
เพียงแต่วกิจกรรมตัวไหนจะเพ่ิมข้ึนจะลดลงอย่างไร ซึ่งในบางพ้ืนที่ตอนนี้มหาวิทยาลัยฯ มีการปรับเปลี่ยนในเชิงของ
การปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงขึ้น ซึ่งมีแผนการดำเนินงานในอนาคตโดยการปลูกปาล์มน้ำมัน เพ่ือเพ่ิมเติม
ทดแทนป่ากระถินเทพาในฤดูกาลหน้าจำนวน 500 ต้น โดยสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช การปลูกทุเรียน
ทดแทนยางพาราในฤดูกาลหน้า จำนวน 30 ไร่ ประมาณ 500 ต้น โดยคณะเกษตรศาสตร์ การดำเนินโครงการ 

Feed center ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในระหว่างการสร้างโรงงานผสมอาหาร และกิจกรรมค่ายยุวเกษตร ใน
รูปแบบการฝึกอบรมระยะสั้น 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  ชัยเพชร  รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้กล่าว
เพ่ิมเติมว่าในส่วนของโครงการหารายได้ทั้งในส่วนของพื้นที่ไสใหญ่และทุ่งใหญ่ นั้น ในพ้ืนที่ไสใหญ่ส่วนใหญ่ก็ยังเป็น
กิจกรรมเดิมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็มีแผนที่จะใช้พ้ืนที่ที่ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ อย่างเช่น  บริเวณ
ทางเข้าน้ำตกโยง ซึ่งตรงนั้นต้องใช้งบประมาณในการที่จะทำสิ่งก่อสร้างขึ้นมาเพ่ือที่จะเป็นจุดบริการให้กับนักศึกษา
และบุคคลที่อยู่บริเวณรอบข้าง และพ้ืนที่ของธนารักษ์อีก 18 ไร่ที่ได้คืนมาก็ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ พ้ืนที่ไสใหญ่ 
ณ ปัจจุบันนี้ก็มีปัญหาในเรื่องของสวัสดิการเรื่องของหอพัก โดยเฉพาะหอพักนักศึกษาชายที่สภาพเก่า ไม่สามารถที่
จะให้เข้าไปพักอาศัยได้ และมีแผนที่จะต้องใช้เงินรายได้สะสมเพ่ือบรรเทานักศึกษาบางกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องค่าครอง
ชีพของผู้ปกครอง และในส่วนของพ้ืนที่ไสใหญ่ปัจจุบันนี้คณะสัตวแพทย์ก็ไปเปิดสาขาของโรงพยาบาลสัตว์เล็ก 
ตอนนี้การดำเนินงานดีขึ้นมีการเข้าใช้บริการอยู่ แต่ว่ารายรับ-รายจ่ายก็จะมาขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ทุ่งใหญ่ ส่วนแพทย์แผน
ไทยนั้น การดำเนินการในปัจจุบันตัวเลขรายได้ก็เพ่ิมขึ้น มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ผู้รับบริการมีความมั่นใจในบริการ ทั้งใน
เรื่องของการรักษาต้อ ในเรื่องของการนวด ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่อาจารย์ วิจัยขึ้นมา ในส่วนของพ้ืนที่ทุ่งใหญ่ ก็
ยังคงมีปัญหาในเรื่องของที่ดิน จากเดิมที่มหาวิทยาลัยฯ ขอใช้ 2,500 ไร่ ปัจจุบันจริง ๆ แล้วพ้ืนที่ที่ครอบครองอยู่
ประมาณ 1,900 กว่าไร่ โดยพ้ืนที่ที่เหลือเป็นถนนเอเชียตัดผ่านทำให้ไม่สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการได้ ซึ่งทาง
วิทยาเขตก็ได้ประสานหารือกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) ว่าสามารถจะดำเนินการ
อย่างไรได้บ้าง ซึ่งป่าไม้ที่ 12 ได้ให้ความเห็นว่าพ้ืนที่ตรงนี้มหาวิทยาลัยฯ ใช้เพ่ือการศึกษา การวิจัย แต่การที่



๑๓ 
 

มหาวิทยาลัยฯ เอาอาคารมาลง เป็นการผิดเงื่อนไข ฉะนั้นจึงควรครอบครองในสิ่งที่ใช้อยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
ซ่ึงป่าไม้เองก็ไม่ได้มาดำเนินการอะไรกับมหาวิทยาลัยฯ  แม้แต่การที่จะนำร้านสะดวกซ้ือ 7-11 มาลงในพ้ืนที่ ป่าไม้ที่ 
12 ก็ยินดีที่ให้นำมาลงได้ ทั้งนี้ พ้ืนที่ อีกส่วนจำนวน  570 ไร่ ก็เป็นพ้ืนที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซึ่งตรงนี้ก็กำลังอยู่ในระหว่างที่ให้ ส.ป.ก. ทำการสำรวจ และ ส.ป.ก. ก็ได้ตอบหนังสือมาแล้ว
ว่ายินดีที่จะให้มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการต่อ โดย ส.ป.ก. จะไม่จัดสรรให้กับเกษตรกร ซ่ึงในกิจกรรมที่จะดำเนินการ
ในพ้ืนที่ทุ่งใหญ่ ก็มีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณและเรื่องของบุคลากรที่จะมีการเกษียณ ทุกอย่าเป็นภาระที่
วิทยาเขตจะต้องนำเงินรายได้มาเป็นค่าจ้าง  ฉะนั้นตอนนี้วิทยาเขตก็จะใช้ลักษณะของการจ้าง Outsource เช่น 
การใส่ปุ๋ย เนื่องจากวิทยาเขตไม่มีคนที่จะไปดูแล ซึ่งเป้าหมายว่าต่อไปในพ้ืนที่ทุ่งใหญ่น่าจะมีปาล์มน้ำมันมากที่สุด 
รวมทั้งของคณะเกษตรศาสตร์กับวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ซึ่งตอนนี้เริ่มให้ผลผลิตแล้ว แต่ต้องรอให้มีความสมบูรณ์
มากขึ้น ทั้งนี้ ในอนาคตอีก 2 ปี วิทยาเขตจะมีรายได้ส่วนหนึ่งที่จะมาใช้ในการบริหารจัดการสำนักงานวิทยาเขต 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ทุ่งใหญ่ เพราะว่าจำนวนนักศึกษาจากเดิมที่วิทยาเขตมีสูงประมาณถึง 2,000 คน ปัจจุบัน
เหลืออยู่ประมาณ 600 คน ทำให้ในส่วนของค่าธรรมเนียมการศึกษาหายไปมากพอสมควร และในการจัดการพ้ืนที่ 
คณะเกษตรศาสตร์ส่วนหนึ่งก็จะไปเรียนที่พ้ืนที่ไสใหญ่ ฉะนั้นพ้ืนที่ตรงนี้ก็จะเหลือเฉพาะที่เป็นของคณะสัตวแพทย์ 
2 สาขา ก็คือ เทคนิคสัตวแพทย์กับสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งรวม ๆ แล้วไม่น่าจะเกิน 600 คน ฉะนั้นตอนนี้ปัญหา
ที่สำคัญคือจะลดพ้ืนที่ยางพาราจากประมาณ 300 ไร่ เหลือ 200 ไร่ เนื่องจากภาคใต้ฝนตกมาก จำนวนวันกรีด
น้อย ทำให้รายได้จากยางพาราก็จะหายไป อีกประเด็นคือหากไม่มีคนกรีดให้ วิทยาเขตเองก็ไม่มีรายได้ส่วนนั้น  แต่
ปาล์มน้ำมัน ยังสามารถจ้าง Outsource ได้ ฉะนั้นแนวโน้มเรื่องยางพาราคือต้องเอาออก และอีกหนึ่งเป้าหมายก็คือ 
ตอนนี้คณะเกษตรศาสตร์ จะวางเรื่องของไม้ผลประมาณ 100 ไร่ ซึ่งอยู่ในระหว่างการวางแผน ว่าในฤดูกาลหน้าก็
จะลงทุเรียนประมาณ 30 ไร่ แต่คงไม่ลงมาก เพราะต้องใช้สารที่เป็นปัจจัยการผลิตมากและอาจจะเป็นอันตรายด้วย 
ก็จะใช้เพ่ือการเรียนการสอน ส่วนปัญหาในเรื่องของพืชสมุนไพร วิทยาเขตได้รับการประสานจากพระมหาขวัญชัย 
วัดคีรีวงก์ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ที่เสนอให้วิทยาเขตมาร่วมกันทำสมุนไพรเพ่ือการส่งออก ซึ่งก็เห็นว่าพ้ืนที่
ปาล์มน้ำมัน ประมาณ 700 กว่าไร่ ที่มีอยู่ สามารถท่ีจะปลูกสมุนไพรที่ทนต่อร่มเงาได้ ฉะนั้น วิทยาเขตสามารถท่ีจะ
ทำแบบผสมผสานได้ พ้ืนที่ระหว่างต้นปาล์มสามารถที่จะลงสมุนไพรเสริมลงไปได้ จะสร้างรายได้ตรงนี้เพ่ิมขึ้น แต่
ต้องหาเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยที่ไม่ไปกระทบในการตัดทางใบปาล์มน้ำมันออกจากต้นปาล์ม ทั้งนี้ในเรื่องของ
การสร้างรายได้ให้มากขึ้น ทางวิทยาเขตมีการวางแผนว่าหากร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเปิดงานทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์ ประจำปี 2567 มหาวิทยาลัยฯ จะยื่นหนังสือเพ่ือที่จะให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือส่งเสริมการผลิตสมุนไพรในสวนปาล์มและเพ่ือการส่งออก 
ตรงนี้มองว่าในอนาคตจะพัฒนาต่อ  และวิทยาเขตเองก็ต้องการที่จะทำอุทยานสมุนไพรศรีวิชัย ซึ่งวิทยาเขตก็มีสวน
สมุนไพรที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี  รัตนานุพงศ์ ได้ทำไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งปัจจุบันไม่มีคนมาดำเนินการต่อ ก็จะได้
หารือกับคณะเกษตรศาสตร์ว่าวิทยาเขตจะเข้าไปดูแล และจะขอความอนุเคราะห์พันธุ์สมุนไพรจากพันธมิตร คือ 
เครือข่ายสมาพันธ์แพทย์แผนไทยภาคใต้ โดยจะให้สมาพันธ์แพทย์แผนไทยภาคใต้มาจัดประชุม และช่วยอนุเคราะห์
พันธุ์ไม้มาลง โดยจะแยกสมุนไพรเป็นกลุ่ม กลุ่มไหนบำรุงกำลัง กลุ่มไหนช่วยในเรื่องของการเจริญอาหาร โดยจะ
ดำเนินการคล้าย ๆ กับสวนนงนุช พัทยา ซึ่งนายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุช พัทยา ก็เป็นศิษย์เก่าของ
มหาวิทยาลัยฯ สามารถที่จะขอความอนุเคราะห์ได้ และทางวิทยาเขตสนใจที่จะทำในเรื่องของกล้วย การรวบรวม
พันธุ์กล้วยด้วย แต่ช่วงนี้ต้องดำเนินการเรื่องปาล์มน้ำมันให้ได้ 5,000 ต้นก่อน หลังจากนั้นเมื่อมีรายได้ตรงนั้นแล้ว 
จะได้เอามาต่อยอดขยายผลต่อ ส่วนในเรื่องของการดำเนินโครงการ Feed center ซึ่งเป็นความร่วมมือกับกรมปศุ
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สัตว์กับสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ซึ่งทางนายเสกสรรค์ สวนกูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ในตอนแรกมุ่งไป
ที่เรื่องของสัตว์ ก็คือจะพัฒนาแปลงหญ้าของวิทยาเขตที่มีอยู่ตอนนี้ ประมาณ 200 กว่าไร่ ในการที่จะป้อนอาหารที่
ราคาถูกให้กับเกษตรกร เพ่ือยกระดับเรื่องของคุณภาพซากโคเนื้อ โคขุน ซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างที่รอดำเนินการใน
เรื่องปรับปรุงแปลงหญ้า และการสร้างอาคาร ซึ่งใกล้จะดำเนินการเสร็จแล้ว อีกเรื่องที่กำลังจะดำเนินการคือ สืบ
เนื่องมาจากได้ประสานหารือกับคุณกรกฎ เตติรานนท์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
นครศรีธรรมราช (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) ดำเนินการร่วมกันในการส่งเสริมเกษตรกร ร่วมกันผลิตพืชอาหารสัตว์ 
โดยเฉพาะพืชอาหารหยาบ ที่ราคาสูงขึ้น จะทำอย่างไรที่จะผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ทีจ่ะช่วยลดต้นทุนเรื่องการผลิต
สัตว์ได้ในอนาคต ซึ่งก็ได้หารือกับคุณกรกฎ เตติรานนท์ ว่าช่วยผลักดันเรื่องงบประมาณที่จะมาขับเคลื่อนร่วมกับ
มหาวิทยาลัยฯ และส่งเสริมเกษตรกรที่อยู่ในเอกชน ซึ่งในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าทางด้านปศุสัตว์ เดินลำบากมาก
เพราะว่าชาวบ้านไม่มีทุนที่จะลงทุนเรื่องของอาหาร และสู้ราคาอาหารสัตว์ไม่ไหว เพราะฉะนั้นต้องทำอะไรที่จะทำ
ให้อาหารสัตว์ราคาถูกลง 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. จะเห็นได้ว่าแพทย์แผนไทยมีความก้าวหน้าขึ้น ซึ่งในแพทย์แผนไทยยังมีอะไรอีกหลายอย่าง ที่
มหาวิทยาลัยฯ สามารถที่จะดำเนินการได้ อย่างกรณีการนวดไทยแบบอภัยภูเบศร ซึ่งให้สิทธิข้าราชการที่ใช้บริการ
นวดสามารถที่จะทำเรื่องเบิกจ่ายได้ ตรงนี้มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการแบบอภัยภูเบศรได้หรือไม่ และอีกเรื่องหนึ่งที่จะ
เชื่อมกับสวนสมุนไพรก็คือการผลิตยาไทย มหาวิทยาลัยฯ มี Benchmark อย่างอภัยภูเบศรหรือไม่ ซึ่งในภาคใต้ก็มี
สมุนไพรมากมาย ที่มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการรวบรวมและน่าจะมี Benchmark แบบอภัยภูเบศร ที่มีชื่อเสียงไปทั้ง
ประเทศและต่างประเทศด้วย ซึ่งในภาคใต้ยังไม่มี หากมหาวิทยาลัยฯ สามารถดำเนินการ มีการวางแผนเป็นขั้นเป็น
ตอนไดจ้ะเป็นเรื่องที่ดีมาก 

  2. ในส่วนของแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีหลักสูตรเรื่องนวดแผนไทยหรือ
กายภาพบำบัด เพราะถ้ามีหลักสูตรเหล่านี้ อาจจะแก้ปัญหาในเรื่องของการจ้างพนักงานนวด และจะได้ เป็น
มาตรฐานการนวดแผนไทยและกายภาพบำบัดแบบถูกต้อง นอกจากเป็นการช่วยแก้ปัญหาเรื่องของบุคลากรแล้ว  
ยังเป็นการฝึกงานของนักศึกษาไปในตัวและสร้างอาชีพได้ ซึ่งจะมาสอดรับกับอุทยานสมุนไพรที่มหาวิทยาลัยฯ จะ
ดำเนินการในอนาคต จึงควรมีการพัฒนาให้มหีลักสูตรเหล่านี้  

  3. มหาวิทยาลัยฯ ควรปลูกพืชอายุสั้น อย่างเช่น ข้าวโพด เพ่ือที่จะนำมาผลิตอาหารสัตว์ เนื่องจาก
ข้าวโพดใช้ระยะเวลาเพียงสั้น ๆ ในการนำมาผลิตเป็นอาหารสัตว์ สามารถเพ่ิมมูลค่าได้อย่างรวดเร็วมากกว่าปาล์ม
น้ำมันหรือยางพารา ซึ่งควรจะต้องปลูกลดลง และหันมาปลูกพืชระยะสั้นแทน ส่วนพืชสมุนไพรหากจะดำเนินการ
เป็นสวนสมุนไพรหรืออุทยานสมุนไพร ก็จะต้องมกีารรวบรวมพันธุ์สมุนไพรที่หลากหลาย  

  4. มหาวิทยาลัยฯ ยังขาดฝ่ายอาคารสถานที่ที่มีประสิทธิภาพและมีความชำนาญ ซึ่งหากมีหน่วยงาน
ทีม่ีความชำนาญ ทำงานอย่างเป็นระบบ จะทำให้การบริหารจัดการในเรื่องของอาคารสถานที่มีประสิทธิภาพได้มากขึ้น 

  5. การปลูกข้าวโพด หากมหาวิทยาลัยฯ มีการทำโครงการร่วมกับ CP หรือ Betagro อยากให้เน้น
ตัว Carbon Footprint ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางอุตสาหกรรมสัตว์ต้องการ ส่วน Carbon Credit แค่เป็นผลพลอยได้ ไม่ใช่
เป็นหลัก ซึ่งสิ่งที่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ต้องการทราบก็คือ Carbon เช่น อยากทราบว่าข้าวโพดที่จะปลูก 1 
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กิโลกรัม จะปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่าไหร่ เพ่ือเป็นข้อมูลที่จะได้รู้ว่าจะต้องลดเท่าไหร่ อย่างไร คือหัวใจ
สำคัญของเรื่อง Carbon Footprint ซึ่งต้องการเห็นมหาวิทยาลัยฯ เน้นเรื่องนี้ด้วย  

  6. โครงการ Feed center ตัว Total Mixed Ration (TMR) ไม่ต้องการให้มหาวิทยาลัยฯ ไปจับ
ประเด็นว่า TMR ต้องไม่เกิน  4 บาท เพราะฉะนั้นต้องมีงานวิจัยที่เสริมว่าถึงแม้ TMR ราคา 5-6 บาท แต่ผลผลิตที่
ออกมาคุ้มค่า ตรงนี้จะได้ลดเงื่อนไขลงไป ซ่ึงในโคเนื้อโคนม การลดใช้อาหารข้นลงน่าจะเป็นวิธีการที่ถูกต้องและเพ่ิม
พวกอาหารหยาบ จะช่วยลดต้นทุน ซึ่งก็มีงานวิจัยรองรับว่าหลังจากลดอาหารข้นจากภาคบริษัทแล้วเพ่ิมพวกอาหาร
หยาบ ผลผลิตนมจะสูงขึ้น คุณภาพดีขึ้น ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงความคิดของเกษตรกร ต้องยอมรับว่า
เกษตรกรบางรายไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเลยจนกว่าจะมีฟาร์มข้างเคียงทำแล้วเห็นผลจึงจะทำตาม ส่วนเรื่อง TMR หาก
มหาวิทยาลัยฯ ใช้วัตถุดิบเป็นข้าวโพด ก็ควรจะมีการศึกษาเรื่องมาตรฐานเรื่องข้าวโพดหมักควบคู่ไปด้วย ซึ่งจะ
ประกาศใช้เร็ว ๆ นี้ เพ่ือทำให้ได้มาตรฐาน 

  7. พ้ืนที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีทรัพยากรมากมาย และมีประเด็นหลายประเด็นมากที่จะเป็น
โอกาสที่จะพัฒนาขึ้นมาได้ แต่ยังขาดการจัดการที่จะให้เกิดการขับเคลื่อนไปข้างหน้า เพราะว่าในหลายประเด็นที่
หารือกันมา ก็เป็นประเด็นที่เคยหารือกันมานานพอสมควรแล้ว และเนื่องจากในปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ ก็อยู่ระหว่าง
การดำเนินการปรับโครงสร้างด้วย ซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นโอกาสที่จะได้รวมหลาย ๆ อย่างไว้ด้วยกัน และมีการ
ขับเคลื่อน เกิดขึ้น เมื่อมีการปรับโครงสร้างในส่วนของวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ก็น่าจะมีบุคลากรบางส่วนที่จะมา
ทำในโครงสร้างใหม่เพ่ือรองรับภารกิจหลายอย่างในอนาคต เช่น อาจจะมีสำนักนวัตกรรมที่ขึ้นอยู่กับพ้ืนทีส่งขลาก็ได้ 
เป็นส่วนหน้าที่จะต้องขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่ให้เกิดขึ้นจริง ๆ ไม่ว่าจะขับเคลื่อนโดยโครงสร้างหน่วยงานหรือโดย
คณะกรรมการก็ตามแต่ หรือมีแผนที่ชัดเจนในเรื่องของนวัตกรรมเกษตรที่จะเกิดขึ้นในวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
ในอนาคต 

  8. เป็นที่ทราบกันว่าจำนวนนักศึกษาที่ลดลง ทำให้รายได้ในส่วนนี้ซึ่งเป็นรายได้หลักของ
มหาวิทยาลัยฯ ลดลงด้วย ฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงควรมีแนวทางหรือนโยบายในการสร้างรายได้จากส่วนอ่ืน ๆ แต่
เมื่อกล่าวถึงเรื่องการปรับโครงสร้าง และประเด็นที่ต้องการให้มีหน่วยงานกลางเข้ามาช่วยในการดำเนินการบริหาร
จัดการในส่วนของการหารายได้ ซึ่งในการนำเสนอมีแค่แผน 9 ด้าน แต่ยังไม่มีประเด็นเรื่องของหน่วยงานที่จะมา
ขับเคลื่อนหลัก เพราะฉะนั้นตัวขับเคลื่อนหลักในการสร้างรายได้ ให้เพ่ิมขึ้น มหาวิทยาลัยฯ จะทำอย่างไร เพ่ือที่จะ
กำหนดเป้าหมายได้ในอนาคตว่ารายได้จะต้องเพ่ิมขึ้นเท่าไหร่ จากกิจกรรมอะไรบ้าง ฉะนั้นการใช้โอกาสในการปรับ
โครงสร้างก็เพ่ือที่จะบริหารจัดการให้มีผู้รับผิดชอบ และมีการกำหนดแผนชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยฯ จะมีรายได้เพ่ิม
จากกิจกรรมอะไรบ้างในแต่ละปี เพ่ิมขึ้นเท่าไหร่ในแต่ละปี กิจกรรมอะไรที่จะเพ่ิมขึ้นมา จะมีความร่วมมือกับใคร
เพ่ิมเติมอีกบ้าง และควรให้มีส่วนงานเพิ่มขึ้นมารับผิดชอบโดยเฉพาะตรงนี้ 

  9. เรื่องการหารายได้จากพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยฯ มีอยู่ เป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งแผนการดำเนินงาน และ
แนวทางการจัดหารายได้ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2566 – 2570 ควรเป็นแผนที่ชัดเจนมากกว่านี้ 
มากกว่าที่จะมีข้อมูลเพียงแค่ว่ามีพ้ืนที่กี่ไร่ ปลูกต้นอะไรบ้าง ปลูกกี่ต้น โดยข้อมูลควรออกมาเป็นความคาดหวังทาง
วิชาการว่าจะได้เป็นรายได้ที่เห็นเป็นตัวเลขที่ชัดเจนเท่าไหร่ด้วย   

  10. มหาวิทยาลัยฯ ควรจะดำเนินการในเรื่องของพืชเศรษฐกิจ (Cash Crop) ซึ่งจะตอบโจทย์
เกี่ยวกับเรื่องการใช้ที่ดินได้ด้วย อย่างเช่น พ้ืนที่ทุ่งใหญ่ หากการที่มหาวิทยาลัยฯ สร้างอาคารขึ้นมาเป็นการใช้พ้ืนที่
ทีผ่ิดวัตถุประสงค์ ผิดเงื่อนไข แต่ถ้าใช้พ้ืนที่ดำเนินการปลูกพืชเศรษฐกิจแทน ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร เรื่องการศึกษา ก็
ให้นักศึกษาไปฝึกงาน เป็นต้น ซึ่งเรื่องนี้จะต้องมีการวางแผน และต้องดำเนินการตามแผนให้บรรลุวัตถุประสงค์ไห้ได้
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ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม อาจจะมีการเพ่ิมงบประมาณเข้าไปหรือว่าอาจจะต้องมีการจ้างอะไรต่าง  ๆ หรือการที่จะ
ร่วมมือกับภาคเอกชน ซึ่งเป็นเรื่องท่ีควรจะดำเนินการให้ชัดเจน เป็นแผนซึ่งมีผลเป็นรายได้ที่เห็นเป็นตัวเลขที่ชัดเจน   

  11. ในเรื่องของโรงเรือนอัจฉริยะ หากมหาวิทยาลัยฯ สนใจในเรื่องการเพาะเห็ดออรินจิ อย่างโรง
เพาะเห็ดออรินจิที่จังหวัดระยอง ซ่ึงใช้พ้ืนที่แค่ 25 ไร่ มีโรงเรือนทั้งหมดประมาณ 10 กว่าโรงเรือน แต่ในโรงเรือนมี
การใช้เทคโนโลยีค่อนข้างสูง ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก็มหีลักสูตรทางด้านอุตสาหการ ทางด้านวิศวกรรมอยู่ ที่สามารถจะ
ดูแลและสร้างเทคโนโลยีในการควบคุมอุณหภูมิ ควบคุมความชื้นได้ หากดำเนินการผลิตเห็ดออรินจิได้จะเป็นเรื่อง  
ที่ดีมาก และเห็ดชนิดนี้ก็ค่อนข้างมีราคาสูง มีโอกาสที่จะส่งออกได้ด้วย ซึ่งหากมหาวิทยาลัยฯ มีคณาจารย์ที่สนใจ
เรื่องนี้ หากทำได้ก็อาจจะลองทำเป็นตัวจำลองต้นแบบ (Prototype) ก่อนก็ได้ แล้วค่อยขยายไปในอนาคต ซึ่งเห็ด
จำพวกนี้ใช้เวลาในการผลิตสั้นมาก แค่หนึ่งเดือนเท่านั้นก็ได้ผล  

  12. มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่มหาวิทยาลัยฯ จะเจรจากับทางบริษัท เซเว่น-อีเลฟเว่น (7-11) ที่มาขอ
เช่าพ้ืนที่มหาวิทยาลัยฯ ขอให้มีชั้นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ จำหน่ายในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ด้วย  

  13. หลักสูตรที่ดำเนินการร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่จะมีการเปิดร้านสะดวกซื้อ  
7-11 ในแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ควรขยายมาถึงนักศึกษาในพ้ืนทีข่นอมด้วย 

  14. เรื่องการหารายได้ ในเรื่องของวิชาการยังไม่เห็นภาพชัดเจน ซึ่งวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มี
ความชัดเจนในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของวิชาการ อย่างเช่น แพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยฯ Benchmark 
มหาวิทยาลัยฯ กับใคร แต่ละปีมีสิ่งพิมพ์ (Publication) หรือว่ามีนวัตกรรมอะไรออกมามากน้อยขนาดไหน เป็นไป
ตามแผนหรือไม่ ต้องมีแผนการพัฒนาในเรื่องนี้ และมีข้อสังเกตในเรื่องการขอเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ยกตัวอย่าง
เช่น คณะเกษตรศาสตร์ มีผลงานมากมาย แต่ในการขอเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการกลับมีน้อย ซึ่งอาจจะมีความไม่
ชัดเจนในเรื่องหลักเกณฑ์หรือว่าไม่ค่อยได้มีการหารือพูดคุยกันในเรื่องนี้ ฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงควรมีแผนพัฒนาที่
ชัดเจนในเรื่องนี้ด้วย มีตัวชี้วัด (KPI) ทีว่ัดทั้งในเรื่องของตำแหน่งวิชาการ ในเรื่องการตีพิมพ์ และในเรื่องนวัตกรรม 

  15. แผนการหารายได้ของวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นแผนของทางราชการ เบื้องต้นการเป็น
สถาบันการศึกษาเมื่อเขียนเป็นแผนเสร็จแล้วว่าวิทยาเขตจะโดดเด่นในเรื่องอะไรบ้าง ต้องตั้งธงไว้ว่าจากนั้นจะต้อง
พัฒนาคนอย่างไรต่อ ต้องไปร่วมมือกับองค์กรใด จะมีพันธมิตรเป็นหน่วยงานใดบ้าง และต้องดำเนินการให้ได้อย่างที่
วางแผนไว้ มิเช่นนั้นในแต่ละปีงบประมาณก็จะมีการรายงานผลการดำเนินงานเช่นนี้ อีก เป็นแค่เป็นแผนอยู่
ตลอดเวลา แต่ว่ายังไม่ได้ลงมือทำและยังไม่มีตัวชี้วัด (KPI) หรือไม่มีเป้าประสงค์ที่ชัดเจน ซึ่งจริง ๆ แล้วในการเขียน
แผน ก็ควรระบุการดำเนินการ วิธีดำเนินการ หรือขั้นตอนไปให้แล้วเสร็จเลย เมื่อได้ตัวแผนการทำงานแต่ละขั้นเสร็จ
แล้วก็ต้องไปตรวจวัดว่าในแต่ละตัวได้หรือยัง โดยการทำ Bar Chart หรืออะไรก็ตามว่าในแผนนั้น ๆ ได้มีการ
ดำเนินการไปแล้วได้ผลิตผล (Product) หรือ Outcome ซึ่งเป็น Outcome ของสถาบันการศึกษา ไม่ใช่เพียงการ
มองแต่รายได้ว่ามีกำไรหรือขาดทุน แต่ต้องมองในด้านทางการศึกษาด้วย เพราะบางเรื่องเป็นทรัพยากรแบบ
ทรัพย์สินทางปัญญา วัดมูลค่าเป็นเงินไม่ได้ แต่ได้ในแง่ของความรู้ วิชาการหรือประสบการณ์ ฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ 
ควรวางเป้าหมายให้ดี และพยายามดำเนินการตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงให้ความสำคัญในเรื่องของ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เรื่องของ Carbon Footprint ด้วย ตั้ง
ไว้ให้ครบและมีการตรวจวัดในทุกเรื่อง ทั้งนี้ ในการดำเนินการอาจจะดำเนินการทีละเรื่อง เช่น ในปีงบประมาณนี้
ดำเนินการเรื่องพืชสมุนไพรก่อน เรื่องของ Healthcare ที่โรงพยาบาลสัตว์ พอปีหน้าก็ค่อยดำเนินการในเรื่องของ 
7-11 หรือพืชเศรษฐกิจ (Cash Crop) ต่อ และควรจะมมีืออาชีพเข้ามาช่วยในบางเรื่อง 
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  16. เรื่องของเกษตรควรจะมีเรื่องอาหารด้วย และปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ ก็มีการปรับโครงสร้างให้
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมาควบรวมกับคณะเกษตรศาสตร์อยู่แล้ว ยิ่งหากมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอ่ืนได้ จะ
เป็นเรื่องที่ดีมาก ซึ่งเห็นว่าหากมหาวิทยาลัยฯ มีความร่วมมือกับภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นภาควิชาที่มีความนิยมสูงมาก หากมีความร่วมมือกันได้ ก็จะได้แลกเปลี่ยนกัน ซึ่งใน
พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยฯ มีโจทย์ให้ดำเนินการหลายเรื่อง หากมาร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้กัน จะสามารถยกระดับ
ความแข็งแกร่งของทางวิชาการไปด้วยกันได ้ 

  17. ในยุคใหม่การที่จะให้อาจารย์มาทำงานเพ่ิมมากขึ้น ล้วนไม่มีใครสนใจ น้อยคนที่จะสนใจงานจน
ไม่มองถึงรายได้ ฉะนั้นการที่มหาวิทยาลัยฯ ปรับโครงสร้าง นอกจากการที่จะจ้างอาจารย์ตามเงินเดือนที่กำหนดนั้น 
ควรจะมองไปถึงว่าถ้าเมื่อใดที่คณาจารย์ทำงานได้มากขึ้น แม้จะถือว่าเป็นผลงานทางด้านวิชาการก็จริง แต่ว่าหาก
เป็นงานที่เป็นรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยฯ ทางมหาวิทยาลัยฯ ควรจะจัดสรรเป็นรายได้พิเศษ เพ่ือเป็นการสร้าง
รายได้เพ่ิมให้แก่คณาจารย์ แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังคงไว้ซึ่งความสำคัญในเรื่องการเรียนการสอน ว่าต้องสอนกี่ชั่วโมง 
เวลาที่เหลือจากการสอนจึงจะไปดำเนินการในเรื่องท่ีจะสร้างรายได้เพ่ิม  

  18. เรื่อง Commercial scale เป็นเรื่องใหญ่มาก ในการที่มหาวิทยาลัยฯ จะตั้ง Unit Cell ขึ้นมา 
และในการดำเนินการ รายได้จะคุ้มหรือไม่ เช่น การทำร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) โดยมาใช้พ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัยฯ  ใช้คนงานของมหาวิทยาลัยฯ และให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ไปเรียนด้วย  ซึ่งเรื่องเหล่านี้ต้อง
คิดให้เป็น  Commercial scale  

  19. เรื่องการหารายได้ ถึงแม้เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับมหาวิทยาลัยฯ  แต่ในเรื่องของทิศทางควรจะ
มองเหมือนกัน ฉะนั้น การหารายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้ต้องการให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นเหมือน Product 
Factory เพราะการเป็น Product Factory  อย่างไรก็แล้วแต่มหาวิทยาลัยไม่สามารถสู้ภาคเอกชนได้ ฉะนั้น จะทำ
อย่างไรให้การหารายได้ของมหาวิทยาลัยฯ เป็น Academic Factory ซึ่งตรงนี้จะเป็นการหารายได้ระยะยาว 
ยกตัวอย่างเช่น สมมุติดำเนินโครงการเรื่องข้าวโพดกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) หรือ Betagro ซ่ึงนอกจาก
มหาวิทยาลัยฯ จะได้ค่าเช่าสถานที่แล้ว ยังสามารถที่จะขอทุนโครงการวิจัยเรื่อง Carbon Footprint ได้อีกด้วย จะ
เป็นรายได้ที่มหาวิทยาลัยฯ ไม่ต้องไปแข่งกับภาคเอกชน เป็น Academic ที่ไปเสริมภาคเอกชนได้ตลอดเวลา ไม่ต้อง
เป็นศัตรูกับใคร แต่ทำหน้าที่เสริมสร้างภาคเอกชน หากดำเนินการไปในแนวทางทางนี้จะยั่งยืนและทำให้อาจารย์
ทำงานวิจัยเพิ่มมากขึ้นด้วย 

อธิการบดีชี้แจงท่ีประชุมฯ  เพิ่มเติม 
  อฺธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า เรื่องของการปลูกพืช

เศรษฐกิจ (Cash Crop) อยู่ในช่วงที่จะดำเนินการร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)  และ Betagro แต่ใน
ส่วนของรายละเอียด นั้น เนื่องจากพ้ืนที่ทุ่งใหญ่ มีปาล์มน้ำมันเก่าหรือยางพาราเก่าค่อนข้างมาก จึงจะต้องพลิก
วิธีการในเชิงของการหารายได้ ซึ่งการเจรจาเบื้องต้นกับบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และ Betagro ใน
รายละเอียดก็คือจะดำเนินการในลักษณะของการศึกษาในเรื่องของ Carbon Neutral เรื่องของการลด Carbon 
Credit ในรูปแบบของการวิจัย แต่ในการลงทุน ประมาณอีก 1-2 เดือน จึงจะได้มีการหารือในส่วนของรายละเอียด
ในการดำเนินการ ซึ่งในทางภาคเอกชนจะลงทุนเท่าใด มหาวิทยาลัยฯ จะลงทุนเท่าใด นั้น ต้องหารือกันอีกครั้ง โดย
ทั้ง 2 บริษัทข้างต้นก็ยินดีที่จะได้มีความร่วมมือกัน  ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)  และ 
Betagro ประกอบธุรกิจนำเข้าพืชอาหารสัตว์ อย่างข้าวโพดเป็นหลัก เพ่ือที่จะใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ 



๑๘ 
 

เพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ของ 2 บริษัทในการที่จะมาลงทุนตรงนี้ค่อนข้างที่จะมีความเป็นไปได้สูง  เพราะว่า
สามารถที่จะไปให้บริการโรงงานอาหารสัตว์ได้ แต่ว่าในรายละเอียดปลีกย่อย เรื่องของผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้น ต้อง
ไปหารือกันในรายละเอียดอีกครั้ง แต่จะใช้พ้ืนที่เท่าไหร่นั้น เท่าที่เจรจากัน ขั้นต่ำก็ประมาณ 500 ไร่ขึ้นไป จึงจะ
ดำเนินการได้ เพราะในการดำเนินการจะใช้เครื่องจักรเป็นส่วนใหญ่ โดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ จะได้ในเรื่อง
ของสมาร์ทฟาร์มที่จะเข้าไปในเรื่องการปลูกพืชเศรษฐกิจ (Cash Crop)  ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตแต่ต้องเจรจา
กันก่อน ส่วนประเด็นในเรื่องของ 7-11 ก็ได้ข้อสรุปว่าจะทำหลักสูตรในลักษณะร่วมกันกับคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
เรื่องของหลักสูตรของ CP ในเรื่องของร้านสะดวกซื้อ 7-11 ที่จะมาลงที่พ้ืนที่ทุ่งใหญ่ และจะตามมาด้วยโครงสร้าง
อย่างอ่ืน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้งานออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ กองนโยบายและแผน ได้
ดำเนินการออกแบบตัวของอาคารครัวศรีวิชัยเดิม ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะลงทุนประมาณ 5,000,000 บาท เพ่ือ
เป้าหมายสำคัญคือการให้คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าไปดำเนินการนำ Products Champion เข้าไปทำเป็นครัว ซึ่ง
คาดว่าจะแล้วเสร็จในอนาคตอันใกล้นี้  

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนการดำเนินงาน และแนวทางการจัดหารายได้ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2566 – 2570 และมอบ
มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1  รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ความเป็นมา 
   ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  มาตรา 17 (4) ซึ่งได้กำหนดให้
สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ นั้น 
   ในการนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จึง
ได้สรุปผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเห็นควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือโปรดทราบ 

   จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

4.2  รายงานผลคดีปกครองคดีหมายเลขแดงที่ อบ.374/๒๕๖6 

 ความเป็นมา 
    ตามที่ นายสันติพงศ์  ตั้งธรรมกุล ได้ยื่นฟ้องอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ๑ 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ๒ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่ ๓  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ที่ ๔ ต่อศาลปกครองสงขลา เป็นคดีปกครองหมายเลข
คดีดำที่ บ. ๔๑/๒๕๕๗ โดยขอให้พิพากษาเพิกถอนคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่แต่งตั้ง
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ
จัดการ จากบุคคลซึ่งมีอายุครบ ๖๐ ปี แล้วนั้น ซึ่งต่อมาศาลปกครองสงขลาซึ่งเป็นศาลปกครองชั้นต้น  ได้พิพากษา



๑๙ 
 

ยกฟ้องของผู้ฟ้องคดีตามคดีหมายเลขแดงที่ บ. ๓๒/๒๕๕๘ โดยให้เหตุผลว่าพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ไม่ได้บัญญัติให้การเกษียณอายุราชการเป็นเหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก
หรือผู้อำนวยการวิทยาลัย ดังนั้นแม้ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะเกษียณอายุราชการไปแล้ว ก็สามารถดำรงตำแหน่งจน
ครบวาระที่เหลืออยู่ได้ ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีหมายเลขดำที่ อบ.
๒๔๕/๒๕๕๘ และเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ อบ.๓๗๔/
๒๕๖๖ พิพากษายืนให้ยกฟ้องตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นโดยศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยโดยให้เหตุผลว่า
ผู้ฟ้องคดีไม่มีอำนาจฟ้อง คดีนี้จึงถึงที่สุด     
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบ 

   จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดทราบ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบรายงานผลคดีปกครองคดีหมายเลขแดง
ที่ อบ.374/๒๕๖6 

4.3  รายงานผลการอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของหน่วยงาน   

 ความเป็นมา 
   ตามหนังสือที่ อว 0655.02/852  ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานวิทยาเขตตรัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสมของหน่วยงานในสังกัดพื้นที่ตรัง เพ่ือ
จ่ายเงินคืนกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565  และ
นักศึกษารายที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 เนื่องจากเมื ่อเดือนกันยายน 
2566 วิทยาเขตตรังได้รับค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2566 จากกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
และได้ออกใบเสร็จรับเงินของนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา โดย
นำส่งเป็นรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปแล้ว ซึ่งขณะนี้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส่งผลให้
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเงินรายได้สะสมของหน่วยงาน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ต้องส่งคืนเงินของปีการศึกษา 2566 ไป
ยังกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้ทันภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นั้น 
   ในการนี้  สำนักงานวิทยาเขตตรัง จึงขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของหน่วยงาน                      
จำนวนเงิน 100,000  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเงินคืนกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาสำหรับนักศึกษารายที่
ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้มีความถูกต้อง รายละเอียดดังนี้ 

   1. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี           จำนวน 4 ราย  เป็นเงิน 53,000  บาท 
   2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง   จำนวน 3 ราย  เป็นเงิน 35,250  บาท  
   3. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว          จำนวน 1 ราย  เป็นเงิน 11,750  บาท 

   เนื่องด้วยภารกิจดังกล่าว  มีความจำเป็นและเร่งด่วน มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการ
อนุมัติใช้เงินรายได้สะสมของหน่วยงาน จำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพ่ือบริหารจัดการการ
ดำเนินงานให้มีความถูกต้อง และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา  

 ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๑๗ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
๒๕4๘  ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” ประกอบกับข้อ 20 แห่ง



๒๐ 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2563  ซึ่งบัญญัติว่า “การขอใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานให้เสนอขออนุมัติ จาก สภา
มหาวิทยาลัยเป็นคราวๆ ไป ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นและจำเป็นเร่งด่วนต้องจ่ายเงินและมิได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการ
นั้นไว้ให้อธิการบดีอนุมัติเงินรายได้สะสมแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบการอนุมัติงบประมาณเงิน
รายได้สะสมของหน่วยงาน จำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  เพื่อบริหารจัดการการดำเนินงาน ให้มี
ความถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุด 
   ทั้งนี้ งบประมาณเงินรายได้สะสมของหน่วยงาน ณ วันที่ 5 มกราคม ๒๕๖7 หลังหักอนุมัติใช้ครั้งนี้ 
จะมีงบประมาณเงินรายได้สะสมคงเหลือ ดังนี้ 

 
 

หน่วยงาน 

 
เงินรายได้สะสม           
ณ 5 ม.ค. 67           
รวมเงินลงทุน           
หลังหักเงินกัน 

 
จำนวนรายการ 

ที่ขออนุมัติใช้คร้ังนี ้

 
งบประมาณ 

เงินรายได้สะสม 
ที่ขออนุมัติคร้ังนี ้

 
งบประมาณ 

เงินรายได้สะสม 
คงเหลือ 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์              
และเทคโนโลย ี

16,124,155.98 1 รายการ 53,000 16,071,155.98 

2. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง 

21,435,096.75 1 รายการ 35,250 21,399,846.75 

3. วิทยาลัยการโรงแรม         
และการท่องเที่ยว 

15,589,376.84 1 รายการ 11,750 15,577,626.84 

รวมท้ังสิ้น 53,148,629.57 3 รายการ 100,000 53,048,629.57 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    รับทราบรายงานผลการอนุมัติงบประมาณ
เงินรายได้สะสมของหน่วยงาน   

4.4  The result of Student Sustainability Outcomes Survey 2023 

 ความเป็นมา 
    ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (SDGs) 
เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ผ่านนโยบายและการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ
งานของมหาวิทยาลัยฯ และเพ่ือเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบ โดยงานวิเทศ
สัมพันธ์ นำข้อมูลเข้าระบบ Time Higher Education (Impact Rankings 2023) และจากการสำรวจข้อมูลในส่วน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในประเด็น Student Sustainability Outcomes Survey 2023 
ซึ่งสอดคล้องกับ SDGs ซึ่งทาง Time Higher Education (Impact Rankings 2023) ได้ทำหนังสือแสดงความยินดีแก่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เนื่องจาก RUTS has achieved an outstanding of being top five 
highest number of respondents ใน ๑๑ ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
    1 . My university education has provided me with a foundation to live my life in a 
sustainable manner: Net Agree = 90 % 



๒๑ 
 

   2. To what extent has sustainability education on your university course focused on 
the following? : Net Agree, Environmental Issues = 74% Social Issues= 73% 
    3. Which are the activities you have participated in that were most beneficial to your 
understanding or experience in sustainability. 1.) Promoting health and improving the quality 
of life for communities as a volunteer= 40% 2.) Working from home/online learning/using 
public transit system (changes in urban travel behaviors and attitudes) = 30% 3.)Activities 
to support and assist homeless people (enhance quality of life) =29% 
    4. Thinking about your University2Tambon related placement or internship, in which 
industry or sector were you working in? Agriculture, Construction, Education, Engineering, 
Finance, Information and communications technology, Manufacturing, Mining, Other, 
Research, Retail, Tourism and Transport 
    5 . Which of the following skills have you developed as a result of your course or 
participation in sustainability-related activities during your university studies. Collaborative skills, 
Communication skills, Information and communications technology literacy, Social skills, 
Cultural competencies, Critical thinking, Problem solving, Social responsibility and 
Innovation skills. 
    6. I actively communicate and demonstrate sustainable practices to my community 
so they may live more sustainably. : Net Agree = 92% 
    7 . I am dedicated to behaving sustainabky in my day-to-day life even though its 
impact may not be visible. Net Agree = 84 % 
    8. I will be able to obtain employment (within sustainability related fields or not) in 
line with my career goals within Thailand or internationally after graduation : Net Agree = 86% 
    9.  I have obtained practical sustainability-related ecperience through work 
placements or internships. : Net Agree = 89% 
    10. I will look for employment in a sustainability-related industry : Net Agree =79% 
   11. I am driven to explore entrepreneurship opportunities in sustainability related 
fields : Net Agree = 87% 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบ The result of Student Sustainability Outcomes Survey 2023   

   จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดทราบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยฯ ควรให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีการประชาสัมพันธ์เรื่องนี้บนแผ่นป้ายโฆษณา (Cut 
out) หน้ามหาวิทยาลัยฯ ในทุกวิทยาเขต 



๒๒ 
 

 2. เรื่องนี้เป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มีความสนใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก มี
การใช้เรื่องทางด้านการติดต่อ SDGs ได้มากขึ้น ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความกระตือรือร้นใน
เรื่องนี้ ฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ ควรจะรักษาเกี่ยวกับเรื่องความสนใจของนักศึกษาต่อ SDGs นี้ไว้ให้มั่นคง  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย   รับทราบ  The result of Student 
Sustainability Outcomes Survey 2023 ดังเสนอ และมอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะจาก
สภามหาวิทยาลัยฯ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
  - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
6.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะบริหารธุรกิจ 

 ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ซึ่งหลักสูตร
ดังกล่าวได้จัดทำข้ึนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่ง
กำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือสาขาวิชา และให้การดำเนินงาน
ของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ นั้น 
  ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลอยกนก  ขุนชำนาญ  เปลี่ยนเป็น นางสาวดนยรัตน์  คัคโนภาส เนื่องจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลอยกนก  ขุนชำนาญ  เกษียณอายุราชการ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖    
  การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/๒๕67 เมื่อวันที่ 2 มกราคม  ๒๕67 และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 57-1/2567 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 
2567 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดังเสนอ  
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  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

6.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร  
จำนวน 2 หลักสูตร คณะศิลปศาสตร์ 

 1)  หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์สร้างสรรค์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 2)  หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)   

ความเป็นมา     
  ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้จัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์สร้างสรรค์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) และ
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ซึ่งหลักสูตร
ดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่ง
กำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือสาขาวิชา และให้การดำเนินงาน
ของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมาย ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ นั้น 
  ในการนี้ คณะศิลปศาสตร์ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้  
 1. หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์สร้างสรรค์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จากเดิม นางสาวน้ำฝน ชูพูล 
เปลี่ยนเป็น นางสาวจริยา ทรงพระ  เนื่องจาก นางสาวน้ำฝน ชูพูล  เตรียมย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรอื่น 
  2. หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้ 
   2.1 เปลี ่ยนแปลงอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร  จากเดิม   
นางจินตนา  เจริญเนตรกุล  เปลี่ยนเป็น นางธันยพร  บุญศิริ  เนื่องจาก นางจินตนา เจริญเนตรกุล เตรียมย้ายไป
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรอื่น 
   2.2 เปลี่ยนแปลงตำแหน่งทางวิชาการ ราย นางสาววนิดา  บุรีภักดี  จากเดิม  ตำแหน่งอาจารย์ 
เปลี่ยนเป็น ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 



๒๔ 
 

ในคราวประชุมครั้งที่ 1/๒๕67 เมื่อวันที่ 2 มกราคม  ๒๕67 และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 57-1/2567 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 
2567 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
จำนวน 2 หลักสูตร ดังเสนอ  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร  

 1)  หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์สร้างสรรค์  
      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 2)  หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  
      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 และรับรองมติที่ประชุม    

6.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) นั ้น ซึ่งที ่ผ่านมารับผู ้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ หรือ ปวช. โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษามีโอกาสเข้า
ศึกษาต่อ และเพ่ือให้หลักสูตรมีจำนวนนักศึกษาเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา คณะฯ จึงขอปรับปรุงคุณสมบัติ
ของผู้เข้าศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ เป็นต้นไป โดยเพิ่มคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา เป็น
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ (วิทย์-คณิต) หรือ
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ (ศิลป์ -คำนวณ) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม หรือประเภทวิชาคหกรรม หรือประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือประเภทวิชาประมง ดังนี้ 

 

 



๒๕ 
 

ฉบับเดิม ฉบับปรับปรุง 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
      2.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายแผนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์  หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โครงการวิทยาลัย
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 2.2.2 ผู้ เข้ าศึ กษ าทั้ งข้ อ  2.2.1 จ ะต้ อ งมี
คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ฉบับที่  2) พ.ศ. 2557 (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 2559 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
     2.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
(วิทย์ -คณิ ต ) ห รือแผนการเรียนภาษาอังกฤษ -
คณิตศาสตร์ (ศิลป์-คำนวณ) หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช .) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือ
ประเภทวิชาคหกรรม หรือประเภทวิชาเกษตรกรรม 
หรือประเภทวิชาประมง 
 2.2.2 ผู้ เข้ าศึ ก ษ าทั้ ง ข้ อ  2.2.1 จ ะต้ อ งมี
คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และฉบับแก้ไข  

  การปรับปรุงคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ชีวผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านการ
พิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/๒๕67 เมื่อวันที่ 2 
มกราคม  ๒๕67 และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้าน
วิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 57-1/2567 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดังเสนอ  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบปรับปรุงคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดังเสนอ  และ
รับรองมติที่ประชุม 

 

 



๒๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
7.1  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษา 
ที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 341 ราย 

 ความเป็นมา 
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รวบรวม

รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕66  จำนวน 341 ราย    โดย
ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/๒๕67 
เมื่อวันที่ 2 มกราคม  ๒๕67 และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     
ศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 57-1/2567 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาค
การศึกษาที ่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 341 ราย โดยวันที่สำเร็จการศึกษาคือวันที่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการประจำคณะและวิทยาลัย 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(7)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
2548  ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร”     

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    อนุมัติให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยม
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 341 ราย โดยวันที่
สำเร็จการศึกษาคือวันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะและวิทยาลัย  ดังเสนอ และรับรองมติ     
ที่ประชุม 

7.2  พิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2566 ลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หน่วยกิต  
ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 281 คน 

 ความเป็นมา 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2 
ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของนักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา ๒๕๖๖ ปรากฏว่ามีนักศึกษาลงทะเบียนเกิน ๒๒ หน่วยกิต  
จำนวน 281 คน ดังนี้ 

 

 



๒๗ 
 

ลำดับ คณะ/วิทยาลัย จำนวนนักศึกษา 

1 คณะศิลปศาสตร์  8 
   1.1 การจัดการโรงแรมและบริการ 1 
   1.2 คหกรรมศาสตร์สร้างสรรค์ 7 
2 คณะบริหารธุรกิจ 71 
   2.1 การตลาด 22 
   2.2 การบัญช ี 9 
   2.3 การจัดการ-การจัดการสำนักงานดิจิทัล 40 
3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 69 
   3.1 ระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย 69 
4 คณะเทคโนโลยีการจัดการ 125 
   4.1 การจัดการ 11 
   4.2 การจัดการโลจิสติกส์ 22 
   4.3 การจัดการธุรกิจดิจิทัล 48 
   4.4 การบัญช ี 44 
5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 8 
   5.1 การจัดการอาหารและบริการ 8 

รวมทั้งสิ้น 281 

  ทั้งนี้ ตามความในข้อ ๑๒.๓  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดว่า “การลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้    
ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติสำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้   
ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติสำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา สำหรับการลงทะเบียนเรียนใน
ภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต หากหลักสูตรสาขาวิชาใด มีเหตุผลและความจำเป็นพิเศษในการ
ลงทะเบียนเรียนที่มีจำนวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทำได้โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย แต่ต้อง
ไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา” 
  สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 2 
มกราคม 2567 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้นักศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ลงทะเบียนเรียนเกิน ๒๒ 
หน่วยกิต ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ซึ่งที ่ประชุมมีมติเห็นชอบ และได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 57–1/2567 เมื่อ
วันที่ 8  มกราคม  2567 จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2566 ลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หน่วยกิต ใน
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 281 คน ดังเสนอ  
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  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” ประกอบกับข้อ 12.3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๖ 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิ

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   อนุมัติให้นักศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2566 
ลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 281 คน ดังเสนอ และรับรอง
มติที่ประชุม 

7.3  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย 
 ความเป็นมา 
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 46/2564  ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง  
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา และคำสั่งที่ 62/2566 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้ง
ประธานกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่างลง  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มีวาระการ
ดำรงตำแหน่ง 2 ปี ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 28  พฤศจิกายน 2566 นั้น 

 ตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วย 

 1. ประธานกรรมการ แต่งตั้งจากรองอธิการบดี โดยคำแนะนำของอธิการบดี 
 2. กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ คณบดี 

 3. กรรมการ แต่งตั้งจากอาจารย์ประจำ จากกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งมีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไปหรือมี
คุณวุฒิปริญญาเอก ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มหรือสาขาวิชาละ 1 คน โดยคำแนะนำของ
สภาวิชาการ 
 4. กรรมการ แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่เกิน   
5 คน โดยคำแนะนำของสภาวิชาการ 

 ให้กรรมการตาม 6.3 และ6.4 มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ และ
ให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นเลขานุการ 
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้ 

 1.  ประธานกรรมการ  แต่งตั้งจากรองอธิการบดี โดยคำแนะนำของอธิการบดี 
 -  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม 
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 2.  กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ คณบดี 
  2.1 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  

  2.2 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
 2.3 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

 3.  กรรมการ แต่งตั้งจากอาจารย์ประจำ โดยคำแนะนำของสภาวิชาการ 
    ๓.๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คือ รองศาสตราจารย์ชาตรี  หอมเขียว 
    ๓.๒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คือ รองศาสตราจารย์พรศิลป์  สีเผือก 
    ๓.๓ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  คือ รองศาสตราจารย์ภาณุ  พร้อมพุทธางกูร 
    ๓.๔ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์  คือ นางสาวลมุล  เกยุรินทร์ 

  ๓.๕ กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์  คือ นางสาวสมพร ชูเนาวรัตน์ 
  4. กรรมการ แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคำแนะนำของสภาวิชาการ 

 ๔.๑ ศาสตราจารย์เสาวภา  อังสุภานิช 
 ๔.๒ ศาสตราจารย์สายัณห์  สดุดี 
 ๔.๓ รองศาสตราจารย์สราวุธ  จริตงาม 

      ๔.๔ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิง เกิดศิริ  เจริญวิศาล 
  5. เลขานุการ ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

  ทั้งนี้ รายชื่อดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/๒๕67  เมื่อวันที่  2  มกราคม  ๒๕67  และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 57-1/2567 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 
2567 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป   

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ดังต่อไปนี้ 

  1.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม ประธานกรรมการ     
  2.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    กรรมการ 
  3.  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์    กรรมการ 
  4.  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ    กรรมการ 
  5.  รองศาสตราจารย์ชาตรี  หอมเขียว    กรรมการ 
  6.  รองศาสตราจารย์พรศิลป์  สีเผือก    กรรมการ 
 7.  รองศาสตราจารย์ภาณุ  พร้อมพุทธางกูร    กรรมการ 
  8.  นางสาวลมุล  เกยุรินทร์      กรรมการ 
  9.  นางสาวสมพร ชูเนาวรัตน ์    กรรมการ 
  10. ศาสตราจารย์เสาวภา  อังสุภานิช    กรรมการ 
  11. ศาสตราจารย์สายัณห์  สดุดี    กรรมการ 
  12. รองศาสตราจารย์สราวุธ  จริตงาม    กรรมการ 
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  13. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิง เกิดศิริ  เจริญวิศาล    กรรมการ 
  14. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน          เลขานุการ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(14)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
พ.ศ. 2548 ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย” และ ข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560  

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.4  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยความร่วมมือทาง
วิชาการกับองค์กรภายนอก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 

 ความเป็นมา  
  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรภายนอก พ.ศ. 2566 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรภายนอก เกี ่ยวกับการเรียนการสอน การแลกเปลี ่ยนบุคลากร การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ และการใช้ทรัพยากรร่วมกันในมิติของการจัดการศึกษา นั ้น  ซึ่งจากการดำเนินงานของ
คณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรภายนอก ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการความ
ร่วมมือกับองค์กรภายนอก ปรากฏว่ามีประเด็นตามระเบียบดังกล่าวที่ ต้องปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้การดำเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

  ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับ
ตัวแทนคณะ/วิทยาลัย ได้ดำเนินการยกร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยความร่วมมือ
ทางวิชาการกับองค์กรภายนอก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …. และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 26  ธันวาคม 2566 และผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการด้านกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 จึงเห็นสมควรเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยความร่วมมือ
ทางวิชาการกับองค์กรภายนอก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ….  
 
 



๓๑ 
 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(2) และ (16) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “(2) วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจ
มอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้น เป็น
เรื่องๆ ไปก็ได”้ และ “(16) ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย”   

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรภายนอก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ….  ดังเสนอ และ
รับรองมติที่ประชุม 

7.5  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการรับ จ่ายเงิน เพื่อจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ พ.ศ. .... 

ความเป็นมา  
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีว ิช ัย เห็นสมควรปรับปรุงระเบ ียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการรับ จ่ายเงิน เพ่ือจัดการศึกษาภาคสมทบ พ.ศ. 2557 เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพ่ือให้การบริหารจัดการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน และถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง นั้น 
  ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดทำร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
ว่าด้วยการรับ จ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ พ.ศ. ....  โดยได้ผ่านการพิจารณาจากที่
ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 26  ธันวาคม 
2566 และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 
2567 จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการรับ 
จ่ายเงิน เพ่ือจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ พ.ศ. ....  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(2) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “(2) วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจ
มอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้น เป็น
เรื่องๆ ไปก็ได้” และ “(12) วางระเบียบและออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
และการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 



๓๒ 
 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการรับ จ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ พ.ศ. ....  ดังเสนอ และ
รับรองมติที่ประชุม 

7.6  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหานายก
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ....  

ความเป็นมา 
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราช

มงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2551 เพ่ือกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นั้น 
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ เห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 และ
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการสรร
หาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ประกาศ ณ 
วันที่ 31 ตุลาคม 2566 และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ 
อว 0203.4/ว24904 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการอุดมศึกษา และซักซ้อมความ
เข้าใจการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยมหาวิทยาลัยฯ 
ได้ดำเน ินการจ ัดทำร่างข้อบังค ับมหาวิทยาล ัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีว ิช ัย ว ่าด ้วยการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2566 
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรด
พิจารณาต่อไป    

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    
ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ....  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
2548  ซึ่งบัญญัติว่า “วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดใน
มหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้”      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ให้ปรับแก้ร่างข้อบังคับฯ โดยปรับ

ข้อความในข้อ 4 นิยามของคำว่า “เขตพ้ืนที”่ 



๓๓ 
 

  จาก  เขตพ้ืนที่ หมายความว่า พ้ืนที่อันอยู่ในความครอบครองของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยเขต
พ้ืนที่จังหวัดสงขลา เขตพ้ืนที่จังหวัดตรัง เขตพ้ืนที่อำเภอทุ่งใหญ่และจังหวัดชุมพร เขตพ้ืนที่อำเภอทุ่งสง และเขต
พ้ืนที่อำเภอขนอม 

  เป็น  เขตพ้ืนที่ หมายความว่า พ้ืนที่อันอยู่ในความครอบครองของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยเขต
พ้ืนที่จังหวัดสงขลา เขตพ้ืนที่จังหวัดตรัง เขตพ้ืนที่อำเภอทุ่งสง เขตพ้ืนที่อำเภอขนอม และเขตพ้ืนที่อำเภอทุ่งใหญ่
และจังหวัดชุมพร 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    
  1. เห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ....  ดังเสนอ 
  2. มอบมหาวิทยาลัยปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้เรียบร้อย 
  3. รับรองมติที่ประชุม 

7.7  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย การสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ....  

 ความเป็นมา 
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   

ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2556 เพ่ือกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นั้น 
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ เห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) ประกาศ ณ วันที่ 10 
พฤศจิกายน 2565 และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เหมาะสม
เป็นคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา
ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ ประกาศ ณ วันที ่ 31 ตุลาคม 2566  และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจ ัยและนวัตกรรม ที ่ อว 0203.4/ว24904 ลงวันที ่ 26 ธันวาคม 2566 เรื ่อง แจ้งมติ
คณะกรรมการอ ุดมศ ึกษา และซ ักซ ้อมความเข ้าใจการปฏ ิบ ัต ิตามแนวปฏ ิบ ัต ิตามหล ักธรรมาภ ิบาลใน
สถาบันอุดมศึกษา และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดทำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... โดยได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการด้านกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 จึงเห็นสมควร
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป    

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    
ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  พ.ศ. ....  



๓๔ 
 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
2548  ซึ่งบัญญัติว่า “วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดใน
มหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้”      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     เห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ....   ดังเสนอ 
และรับรองมติที่ประชุม 

7.8  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)  

 ความเป็นมา 
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) เพ่ือปฏิบัติหน้าที่พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ของข้าราชการหรือ
พนักงานมหาวิทยาลัยแทนสภามหาวิทยาลัยฯ ตามคำสั ่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิช ัย ที ่ 
1/2565 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย และ
คำสั่งที่  8/2566 ลงวันที่  26 มกราคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ
มหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง ซึ่งตามความในข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่า
ด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 กำหนดให้คณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์
ประจำมหาวิทยาลัย มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะครบวาระการดำรง
ตำแหน่ง ในวันที่  27  มกราคม  2567 นั้น 
   ตามความในข้อ 4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยคณะกรรมการ
อุทธรณ์ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 กำหนดว่า “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย เรียกโดยย่อว่า “ก.อ.ม.” ประกอบด้วย   

   (1)  ประธานกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   (2)  กรรมการซึ่งมาจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่มิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยคัดเลือกกันเอง  

จำนวน 2 คน 
   (3)  กรรมการซึ่งมาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 15 (4) แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน 
   (4)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกจำนวน 2 คน 

  ให้สภามหาวิทยาลัยโดยคำแนะนำของอธิการบดีแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยหนึ่งคน
เป็นเลขานุการ และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน 
   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (4) ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล ด้าน
กฎหมาย หรือด้านการบริหารจัดการภาครัฐ” 
   ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ตาม
ความในข้อ 4(2) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์
ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 ซึ่งมาจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่มิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยคัดเลือกกันเอง 
จำนวน 2 คน  เมื่อวันที่  9 มกราคม 2567 เรียบร้อยแล้ว ดังรายชื่อต่อไปนี้ 



๓๕ 
 

   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  อุ่นแก้ว    ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2. นางสุภาพร  ไชยรัตน์   คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) 
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

 1.  นายนิพนธ์  ภิญโญ ประธานกรรมการ      แต่งตั้งจากกรรมการสภา  
                                                                             มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค อุ่นแก้ว กรรมการ กรรมการซึ่งมาจากผู้ดำรงตำแหน่ง 
 3.  นางสุภาพร  ไชยรัตน์          กรรมการ    ผู้บริหารที่มีใช่กรรมการสภา 
       มหาวิทยาลัยคัดเลือกกันเอง  
       จำนวน 2 คน 

 4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขจร  ไชยรัตน์ กรรมการ กรรมการซึ่งมาจากกรรมการสภา 
 5.  ผู้ช่วยศาตราจารย์นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์  ชีช้าง   กรรมการ มหาวิทยาลัยตามมาตรา 15(4) แห่ง

      พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
      เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  

        คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน 

 6.  นายประพจน์  นันทรามาศ   กรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแต่งตั้งจาก  
 7.  นายอานันต์  โรจนตันติกุล  กรรมการ บุคคลภายนอก จำนวน 2 คน 

 8.  นายสืบพงษ์  กุษดี   เลขานุการ ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย    
        โดยคำแนะนำของอธิการบดี 

9.  นางสาวศิวพร  มรรคมนตรี     ผู้ช่วยเลขานุการ ข้าราชการหรือพนักงาน     
                                                                                 มหาวิทยาลัย   

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และมาตรา 17 (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. 
๒๕๔๘  ประกอบกับข้อ ๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์ร้อง
ทุกขป์ระจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐  

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิ

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และ   
ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

 

 



๓๖ 
 

7.9  พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ความเป็นมา 
  ด้วยคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/๒๕67 เมื่อวันที่ 19 
มกราคม  ๒๕67  ได้พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  แล้ว
เห็นชอบตามความเห็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ผลงานทางวิชาการมีปริมาณและคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที ่  
ก.พ.อ. กำหนด และไม่พบว่ามีการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จึงมีมติให้ผ่านการประเมิน 
เห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 11 ราย ดังนี้ 

 

ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่ง 
ปัจจุบัน 

ตำแหน่งที่เลื่อน/ 
สาขาวิชา/สังกัด 

อนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง 
ไม่ก่อนวันที่ 

๑)  นายสุชาติ 
  จันทรมณีย์   

   
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(งานวิจัย ๘ เรื่อง คุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕  
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ
กำหนดตำแหน่ งทางวิชาการ
ครบถ้วนสมบูรณ ์   

๒)  นางสาววรรธนพร   
ชีววุฒิพงศ์ 

   
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(งานวิจัย ๕ เรื่อง และ  
หนังสือ ๑ เล่ม คุณภาพอยู่ในเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ
กำหนดตำแหน่ งทางวิชาการ
ครบถ้วนสมบูรณ ์  

๓)  นางสาวรอฮานา 
แวดอเลาะ   

   
 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
(งานวิจัย ๒ เรื่อง คุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 

๑๕ กันยายน ๒๕๖๖  
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
ได้รับผลงานฉบับตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว 
ครบถ้วนสมบูรณ ์

๔)  นางสาววรวิทู 
มีสุข   

   
 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาชีววิทยา 
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี   
(งานวิจัย ๒ เรื่อง คุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ) 

๙ มกราคม ๒๕๖๗ 
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
ได้รับผลงานฉบับตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว
ครบถ้วนสมบูรณ ์



๓๗ 
 

ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่ง 
ปัจจุบัน 

ตำแหน่งที่เลื่อน/ 
สาขาวิชา/สังกัด 

อนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง 
ไม่ก่อนวันที่ 

๕)  นางสาวภารุณีย์   
สามพิมพ์ 

   
 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาฟิสิกส์ 
สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
(งานวิจัย ๒ เรื่อง คุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 

๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ 
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ
กำหนดตำแหน่ งทางวิชาการ
ครบถ้วนสมบูรณ ์  

๖) นายเอกราช  
มะลิวรรณ์ 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
(งานวิจัย ๓ เรื่อง คุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ
กำหนดตำแหน่ งทางวิชาการ
ครบถ้วนสมบูรณ ์ 

๗) นางอรอุมา 
สุพัฒนกุล   

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
(งานวิจัย ๔ เรื่อง คุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ
กำหนดตำแหน่ งทางวิชาการ
ครบถ้วนสมบูรณ ์

๘) นายทวิช กล้าแท้   อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 
(งานวิจัย ๔ เรื่อง คุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ
กำหนดตำแหน่ งทางวิชาการ
ครบถ้วนสมบูรณ ์

๙) นายจิรวัฒน์   
จันทองพูน 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและขนส่ง  
อนุสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ   
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(งานวิจัย ๕ เรื่อง คุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ
กำหนดตำแหน่ งทางวิชาการ
ครบถ้วนสมบูรณ ์

๑๐) นายอรุณรักษ์ 
ตันพานิช   

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   
สังกัดวิทยาลัยรัตภูมิ 
(งานวิจัย ๓ เรื่อง คุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ) 

๒ มีนาคม ๒๕๖๖ 
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ
กำหนดตำแหน่ งทางวิชาการ
ครบถ้วนสมบูรณ ์  



๓๘ 
 

ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่ง 
ปัจจุบัน 

ตำแหน่งที่เลื่อน/ 
สาขาวิชา/สังกัด 

อนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง 
ไม่ก่อนวันที่ 

๑๑) นางสาวณปภัช   
ช่วยชูหนู 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาสัตวศาสตร์   
สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 
(งานวิจัย ๓ เรื่อง คุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ) 

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ
กำหนดตำแหน่ งทางวิชาการ
ครบถ้วนสมบูรณ ์

 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
   1.  ให้ความเห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทำหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/๒๕๖7  เมื่อวันที่ 19 มกราคม ๒๕๖7 

   2.  หากเห็นชอบตามข้อ ๑ โปรดพิจารณาอนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ ดังนี้ 

    2.1  นายสุชาติ  จันทรมณีย์  จากตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  เป็นตำแหน่งรองศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  ไม่ก่อนวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕  ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อม
เอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 
   2.2  นางสาววรรธนพร  ชีววุฒิพงศ์  จากตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  เป็นตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  ไม่ก่อนวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อม
เอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 
   2.3  นางสาวรอฮานา  แวดอเลาะ  จากตำแหน่งอาจารย์  เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ไม่ก่อนวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖  ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลได้รับ
ผลงานฉบับตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว ครบถ้วนสมบูรณ ์
   2.4  นางสาววรวิทู  มีสุข  จากตำแหน่งอาจารย์  เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชา
ชีววิทยา ไม่ก่อนวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลได้รับผลงานฉบับตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว
ครบถ้วนสมบูรณ ์
   2.5  นางสาวภารุณีย์  สามพิมพ์  จากตำแหน่งอาจารย์  เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชาฟิสิกส์  ไม่ก่อนวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖  ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการ
ยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 
   2.6  นายเอกราช  มะลิวรรณ์  จากตำแหน่งอาจารย์   เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ไม่ก่อนวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕  ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่อง
พร้อมเอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 
   2.7  นางอรอุมา  สุพัฒนกุล  จากตำแหน่งอาจารย์  เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์  ไม่ก่อนวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖  ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการ
ยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 



๓๙ 
 

  2.8  นายทวิช กล้าแท้  จากตำแหน่งอาจารย์  เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา  ไม่ก่อนวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำ
ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 
   2.9  นายจิรวัฒน์  จันทองพูน จากตำแหน่งอาจารย์  เป็นตำแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและขนส่ง  อนุสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ  ไม่ก่อนวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่ง
เป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่อพร้อมเอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 
   2.10  นายอรุณรักษ์ ตันพานิช  จากตำแหน่งอาจารย์  เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ไม่ก่อนวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสาร
การยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 
   2.11 นางสาวณปภัช  ช่วยชูหนู  จากตำแหน่งอาจารย์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์  ไม่ก่อนวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสาร
การยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์  

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๑๓)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
๒๕๔๘  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย   ว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบัน  อุดมศึกษา
มอบหมาย” และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
ศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2562 และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณา 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  1. เห็นชอบดังเสนอ  ตามข้อ 1  
  2. อนุมัติดังเสนอ ตามข้อ 2  
  3. รับรองมติที่ประชุม 

7.10  ลับ 

ระเบียบวาระท่ี ๘   เรื่องอ่ืน ๆ 
รายงานข้อมูลตำแหน่งวิชาการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9  แห่ง  

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้สรุปรายงานข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ทั้ง 9 มทร. ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2567  โดย มทร.ศรีวิชัย มีผู้ที่มีตำแหน่งวิชาการ อยู่ในลำดับ 2 
ของทั้ง 9 มทร. รายละเอียดดังนี้   

    



๔๐ 
 

ลำดับ
ที ่

มหาวิทยาลัย อ. ผศ. รศ. ศ. รวม ผศ. รศ. ศ.                
คิดเป็นร้อยละ 

1 มทร.ธัญบุรี 449 446 98 2 995 54.87 
2 มทร.ศรีวิชัย 397 337 27 1 762 47.90 
3 มทร.ตะวันออก 300 190 13 0 503 40.36 
4 มทร.สุวรรณภูมิ 372 225 18 0 615 39.51 
5 มทร.กรุงเทพ 304 176 21 0 501 39.32 
6 มทร.รัตนโกสินทร์ 383 198 18 0 599 36.06 
7 มทร.พระนคร 326 158 12 0 496 34.27 
8 มทร.อีสาน 924 404 44 0 1,372 32.65 
9 มทร.ล้านนา 750 320 36 0 1,106 32.19 

 
  ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการ

พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่ามหาวิทยาลัยฯ ให้ความสนใจในเรื่องนี้ดีมาก มีการจัดให้ทั้ง
ความรู้ในเรื่องของหลักเกณฑ์และเรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ อธิการบดีก็มีการอนุมัติงบประมาณจำนวน
หนึ่งให้ดำเนินการทำคลินิกในทุกปี ทั้งนี้เห็นว่าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช บุคลากรยังไม่ค่อยจะเข้าถึงเรื่องนี้
เท่าที่ควร ฉะนั้น หากเป็นไปได้มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการจัดเป็นคลินิกเฉพาะ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก็คงจัดให้เฉพาะ
วิทยาเขตไม่ได้ ฉะนั้น คณะแต่ละคณะ หรือคณะอาจจะรวมกันให้คณะใดคณะหนึ่งเป็นเจ้าภาพ แล้วก็มีการเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเพ่ือให้ความรู้ในเรื่องการทำผลงาน เพราะในเรื่องของหลักเกณฑ์ ปัจจุบันนี้คณาจารย์ก็
มีความเข้าใจค่อนข้างจะทั่วถึงแล้ว ซ่ึงถ้าหากมีการกระตุ้นดี ๆ น่าจะมีจำนวนเพ่ิมขึ้นได้อีกมาก 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. มหาวิทยาลัยฯ ควรผลักดันให้ผลงานวิจัยออกไป ต้องพยายามให้ได้เกินร้อยละ 50 ให้ได้ 
เพราะว่าทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีการตั้งเกณฑ์ไว้ หากเกินร้อยละ 50 ก็จะมี
รางวัลให้ ฉะนั้นหากมหาวิทยาลัยฯ มีการจัดอบรมให้บ่อยขึ้น คณาจารย์ก็จะได้เข้าใจวิธีการมากขึ้น และสามารถ
เตรียมตัวได้ดีขึ้น 

  2. เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเป็นเรื่องที่สำคัญ การที่มหาวิทยาลัยฯ มีผู้ที่ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการสูงขึ้น จะเป็นเครื่องมือชี้วัด (Indicator) ตัวหนึ่ง เป็นตัวชี้วัด (KPI) ที่สำคัญ ฉะนั้นผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 
จะต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้ ตั้งแต่ระดับอธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดี จะต้องใส่ใจให้มาก อาจจะต้องมี
การจัดทำระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Information System : MIS) ที่จะแสดงให้เห็นว่าใน
คณะมีคณาจารย์กี่คน อยู่ในตำแหน่งอะไรบ้าง เป็นอาจารย์ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ตำแหน่งทาวิชาการกี่ราย ที่เข้าสู่ตำแหน่ง
ทางวิชาการกี่ราย มีความพร้อมมากน้อยเพียงใด โดยเป็นข้อมูลในการที่จะเปิดดูได้ เพราะหากคณาจารย์มีความ
พร้อมแล้ว มหาวิทยาลัยฯ โดยคณบดีก็อาจจะกระตุ้นโดยมีส่งหนังสือแจ้งไปยังอาจารย์ที่มีความพร้อม มีผลงานควร
จะขอตำแหน่งทางวิชาการ เพราะการมีหนังสือแจ้งไป เป็นการแสดงถึงความใส่ใจของคณบดี ซึ่งจะเป็นเรื่องที่ดี 
แทนที่จะให้คณาจารย์ขอเข้าสู่ตำแหน่งขึ้นมาเอง จะเป็นอีกแรงหนึ่งที่จะทำให้มหาวิทยาลัยฯ มีผู้เข้าสู่ตำแหน่งทาง
วิชาการได้เร็วขึ้นมากขึ้น และบรรลุร้อยละ 50  มากขึ้น  



๔๑ 
 

  3. เรื่องของการสร้างขวัญกำลังใจของอาจารย์เป็นเรื่องที่สำคัญ และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
เป็นเรื่องดี แต่มหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีพ่ีเลี้ยงคอยประกบตัวต่อตัว อาจจะช่วยให้การขอตำแหน่งทางวิชาการดีขึ้น 
และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ  

  4. ถ้าหากมหาวิทยาลัยฯ สามารถที่จะสร้างเป็น Young Academic Forum ได้ โดยการให้ผู้ที่ยัง
เป็นตำแหน่งอาจารย์มาหารือกันในเรื่องนี้ โดยจัดให้มีพ่ีเลี้ยงอยู่ด้วย เพ่ือที่สามารถให้ข้อคิดเห็น ว่าควรจะขอ
ตำแหน่งทางวิชาการอย่างไร ต้องมีการเตรียมตัวอย่างไร ตำรา บทความควรจะพิมพ์ในวารสารอะไร เป็นต้น ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์อย่างมาก หากดำเนินการได้ ฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ ควรจะนำแนวทางไปลองใช้ดูในแต่ละคณะ  
 5. การสร้างทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ซึ่งการเป็นมหาวิทยาลัย จะอยู่เฉย ๆ ไม่ได้ 
โดยในเบื้องต้น อาจารย์ ต้องไม่ใช่ว่าเชี่ยวชาญในการเตรียมการสอนอย่างเดียว แต่ความเป็นอาจารย์ การช่วยสอน 
การสร้าง (Hub) หรือสร้างห้องปฏิบัติการ (Lab) ที่เอ้ือต่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ตรงนี้สำคัญมาก ซึ่งในอดีต
ค่อนข้างจะทำได้ยากเพราะว่าระบบอุปถัมภ์มีมาก แม้แต่ในปัจจุบันในสังคมไทยก็ยังมีระบบเช่นนี้อยู่ แต่ว่าการ
คัดเลือก การหาคนเก่งเข้ามาในระบบมีความสำคัญ ซึ่งคนเก่งในระบบสมัยใหม่ก็ต้องเป็นประเภทที่ทันโลกจริง ๆ 
ไม่ใช่ว่าสอนเก่ง เพราะในปัจจุบัน ICT ตัวเดียว สามารถชี้อะไรได้ทุกอย่าง แต่ว่าที่เก่งด้วยจิตใจ เก่งด้วยความเป็น
มนุษย์ที่มีจิตใจเอ้ืออาทรตรงนี้สำคัญมาก ดังนั้นในการสรรหาบุคลากรเข้ามาในระบบ มหาวิทยาลัยฯ  ต้องพยายาม
จัดระบบให้ดี ต้องมแีผนแม่บท (master plan) เพ่ือให้การดำเนินการสามารถทำได้ง่ายขึ้น  

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ มอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการ
ตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ  

 

เลิกประชุมเวลา   ๑1.30 น. 
 
 
 

(นางดรุณี  ลีนิน) 
        รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บันทึกการประชุม 

 

 

 

 

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น ) 

รองอธิการบดี 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 


